
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  27 ธันวาคม  2565  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565   

วันที ่ 27  ธันวาคม  2565  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
8. นายนรากร     นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
9. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
10. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายวสันต์     อ้ึงเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
14. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
15. นายธีระศักดิ ์  ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

18. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 
19. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 
20. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
21. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
22. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
23. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
24. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
25. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
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26. ว่าที่ ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
27. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
28. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
29. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
30. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
31. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
32. นายหมวดเอกเนติพัฒน์  รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
ผู้ลาประชุม 
1. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
2. นายกิติศักดิ์     เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
3. นางนันทพร     สิริปัญจโชต ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
4. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
5. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. พันเอก นายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
9. นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นายอรรถพล  แก้วมนตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
12. นางสิริจรรยา    ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. นางสุดารัตน์  อุทัยรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
15. นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
16. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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18. นายทรงศักดิ์    ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
19. น.ส.อภิสราวรรนธ ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
20. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
21. นายสฤษดิ์  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
22. นายธนภัทร    วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
23. ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
24. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
25. นายเชวง  บุรีวัฒน์  ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
26. นายศิริ  สุริโย  หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. 
27. นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
28. นายพจน์    อาจหนองหว้า หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
29. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
30. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
31. นางสาวขวัญดาว วรนาม  (แทน) หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
32. นายยุทธิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
33. นางสาวบุศวรรณ ภานุศรี  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
34. นายสมประสงค์ จันทะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
35. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
36. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
37. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
38. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
39. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
40. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
41. นายบุญมี  ราญมีชัย หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
42. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
43. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
44. นายเสฎฐวุฒิ    ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
45. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
46. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
47. จ.อ.นิยม  ศรีชะตา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
48. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
49. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
50. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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51. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
52. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
53. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
54. นาสาวสุรัสวด ี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
56. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ เรียนเชิญครับ  
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9  
ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
ที่ประธานสภาท้องถิ ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ ่นจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่น   
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 7 วัน ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 
ธันวาคม 2565 ลงชื่อ นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2565 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม  
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารที ่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว  เรื ่องที ่ 2 
แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2/2565) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2565) 
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 

พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจรายงานการประชุมและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  
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ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 21 
ตุลาคม 2565 เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติรับรองรายงาน
การประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3  

มติที่ประชุม รับรอง  31       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้ผู ้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่ อ 
ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่น และนายอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งอำเภอจังหาร ได้เสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565 ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงญัตติดังกล่าวเป็นญัตติเก่ียวกับกิจการ
ของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 37 (1) แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ 
ในที่ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ตามที ่การดำเนินการเกี ่ยวกับการการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น เพื ่อให้  
การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ทั่วประเทศในการจัดทำข้อมูลร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามแบบที่กำหนดผ่าน QR Code แล้วรวบรวมส่งกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบสภา
ท้องถิ่น ให้เร่งดำเนินการด่วน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.5/ว3127 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอชี้แจงระเบียบครับ ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ ตามมาตรา 2 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 9 
บัญญัติไว้ว่า ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามมาตรา 8 (2) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา 7 วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์
ของผู้ร้อง มาตรา 8 วรรคแรก อนุ 2 บัญญัติว่า ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีสาระเป็นตามแบบ 
ที่กำหนดในข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ สาระของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มีสาระดังนี้ ประการที่ 1 เรื่องท่ีขอเข้าชื่อเสนอต้องอยู่ในหน้าที่และ
อำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต้องมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ประการที่ 2  
ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่ยื่นคำร้องเสนอ ไม่อยู่ระหว่างเป็น 
ผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำนวผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 3,000 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 
ใน 20 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ประการที่ 3 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1. เอกสารชื่อ ชื่อสกุล และ  
เลขบัตรประชาชน และข้อความว่า สมัครใจ พร้อมลงลายมือชื ่อ 2. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
สาระสำคัญเป็นไปตามแบบในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 3. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ  
ไม่เกิน 10 คน 4. คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อ ประการที่ 4 
ในระหว่างการเชิญชวนตามมาตรา 7 ห้ามมิให้แก้ไขหลักการหรือแก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแก้ไขที ่ไม่ใช่สาระสำคัญ ประการที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของคำร้อง ให้ประธานสภาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 30 วัน และ
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจคำร้องได้ 1. กรณีถูกต้อง
ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ ่นเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ ่นต่อสภาโดยเร็ว 2. กรณีไม่ถูกต้อง  
ไมค่รบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่นคืนคำร้องให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด กรณีตรวจพบว่า 
ปลอมลายมือชื่อหรือหักลายมือชื่อปลอมออกแล้ว ยังมีผู้เข้าชื่อครบจำนวน ให้ดำเนินการต่อไป 
เรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ 
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ประธานสภาฯ   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วย
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านอาคม  
เฉลิมแสน เสนอญัตติค่ะ 

นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมขอเสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565 โดยที ่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วย  
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจ 
ตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 2565 โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จึงให้กำหนดระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
2565” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน  “ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่น
คำร้องขอต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวน
ไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงาน 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้ว ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบ
ความถูกต ้องของคำร ้องตามวรรคหนึ ่ง หากตรวจสอบแล้วเห ็นว ่าไม ่ถ ูกต ้อง ครบถ้วน   
ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน 
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ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการ ต่อไป ตามข้อ 5  
และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง ข้อ 5 ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไป
ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่า จะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยาย
แล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็น  การ
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  ข้อ 6 
เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้
ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 7 ข้อ 7 
 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ  
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทาง
หนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื ่น  ข้อ 8 ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน  การร่วมเข้าชื่อเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วม
เข้าชื ่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู ้เชิญชวนกำหนดไว้ ใน
หนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง  
ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื ่น  ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น 
ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้อง
ลงลายมือชื่อ ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วม
เข้าชื่อเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู ้มีสิทธิเข้าชื ่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ ่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื ่อเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความ แสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน 
และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ  เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
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ฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดออกหนังสือรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู ้ประสานงานเพื ่อไป
ดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 
ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาการตามระเบียบนี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ในญัตติร่างระเบียบฯ ที่ท่านอาคมได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในร่างระเบียบดังกล่าว เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย จากญัตติท่ีผู้เสนอญัตติในครั้ง
นี้ กระผมเองเฉพาะความคิดหลากหลายและความคิดส่วนตัว ซึ่งร่างระเบียบนี้เป็นกฎหมาย เป็น
พระราชบัญญัติ และให้ อบจ.เป็นผู้ออกระเบียบตามกฎหมายที่กำหนดมา ผมเรียนว่า ในภาพหนึ่ง
ของท้องถิ่นของเรา โดยเฉพาะ อบจ.เป็นภาพรวมขนาดใหญ่ จากการที่เราจะมีคณะกรรมการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 10 คน จะมาเสนอร่างข้อบัญญัติร่วมกับสมาชิกสภาหรือ อบจ.ของเรา 
อีกส่วนหนึ่งเรามองว่า ตั ้งแต่ก่อนหน้านี้ เราก็มีท้องถิ ่นล่างก็คือ อบต. เทศบาล เขาก็มีการ
ประชาคม มีการเสนอเข้ามา ของ อบจ.เองก็เป็นภาพรวม มีกรรมการแผนในระดับอำเภอ  
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกอย่าง ข้อมูลต่างๆ ก็นำเข้ามา เราก็เสนอแผน/โครงการเข้าสู่
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่เป็นภาพในส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้มี
บทบาทเข้ามาแทรกแซง ผมบอกว่า แทรกแซงเลยครับ แทรกแซงในความที่เราในฐานะที่เป็น
สมาชิกสภา อบจ. เราดูแลพื้นที่ตลอดทั้งเขตที่เรารับผิดชอบ แต่เมื่อจำนวนคน 10 คน ที่จะเข้ามา
เสนอร่างข้อบัญญัติในสภาของเราแห่งนี้ มันก็อยู่ส่วนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์อีกส่วนหนึ่ง  
แต่ผู้เสียประโยชน์อีกส่วนมาก ผมคิดว่า จากญัตติท่ีนำเสนอในครั้งนี้ ขอให้ถอนไว้ก่อนได้ไหม เราดู
จังหวัดข้างเคียง จังหวัดใกล้เคียงว่าเขาทำยังไงรู้ครับว่า กฎหมายต้องดำเนินการ แต่ว่าเราดูข้างเคียง
ทำยังไงบ้าง เพราะถ้าผ่านไปจริงๆ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ สมาชิกสภา อบจ.เองจะเปรียบเสมือน
ตรายาง กรรมการ 10 คน ที่ว่านี้มาเสนอข้อบัญญัติเราก็ต้องผ่านให้นะครับ ในภาพรวมเพราะฉะนั้น
ผมขอเรียนว่า เราควรจะถอนญัตตินี้ไว้ก่อน ชะลอไว้ก่อน เพื่อรอดูจังหวัดข้างเคียงของเราว่า  
เขาดำเนินการยังไงบ้าง ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปรายหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในร่างระเบียบนี้ ขอเชิญค่ะ  เชิญท่าน 
ธนพลค่ะ 

นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก คณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ต้องขออนุญาตครับว่า ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ตามท่ี
ท่านประธานได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ ญัตติในระเบียบวาระที่ 3 เป็นญัตติ ร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้นำเสนอต่อที่ประชุม ก็ทราบว่าเป็นทาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือ ที่ท่านประไพได้อภิปรายไปเบื้องต้น ก็คืออยู่ใน
ส่วนที่ต้องขออนุญาตนะครับท่านอาคมได้ยื่นญัตติต่อท่านประธานสภา เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมในครั้งนี้ ต้องขออภัยที่ต้องนำเสนอในเรื่องดังกล่าว เพราะถ้าร่างระเบียบดังกล่าว  
รวมทั้งหมด 12 ข้อ ซึ่งผมเองก็ได้รับร่างในการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้อ่านคร่าวๆ แต่ก่อนที่จะได้อ่าน 
ผมเองก็ได้ปรึกษากับหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและใช้กฎหมายระบบเดียวกันนี้ ซึ่งก่อน
หน้าที่ต้องขออนุญาต ท่านอาคมได้เสนอร่างดังกล่าว ผ่านท่านประธาน แต่ร่างดังกล่าวนี้ผมต้องคุย
ตรงๆ ครับว่า เคยมีเจ้าหน้าที่ได้เสนอร่างดังกล่าว ให้ผมเป็นคนเสนอ ผมเองก็บอกว่า มัน 12 ข้อ  
และครอบคลุมในการจัดทำข้อบัญญัติ ผมก็เลยเกรงว่า ถ้าทำลงไป มันจะเอาคืนลำบาก ผมก็เลย
ต้องอาศัยสภาตรงนี้ เพราะว่า การจัดทำตรงนี้ถ้าจะทำข้อบัญญัติจริงๆ ก็น่าจะผ่านปีนี้ไป ซึ่งตอนนี้
ก็ต้นปีงบประมาณ ตามที่ท่านประไพได้อภิปรายไปเบื้องต้นนะครับ รูปแบบต่างๆ สมาชิกสักครู่ 
ก็ได้ถาม ระเบียบที่ 12 ข้อ มันไม่ครอบคลุม การคัดสรร 10 คน การจัดสรรต่างๆ ซึ่งถ้าเราผ่านไป  
แล้วค่อยไปออกข้างหน้า ผมเกรงว่า มันจะผูกมัดกับสภาเกินไป และอีกประการหนึ ่งก็คือ  
อย่างผู้แทนราษฎรเขามีกรรมมาธิการในการจัดทำร่าง ตรงนี้ก็น่าจะมีการจัดทำหรือมีการสัมมนา
หรือทำอะไรที ่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดโดยตรง ไม่น่าจะเป็นแบบฟอร์มที ่ออกจาก  
ส่วนราชการ เป็นแบบฟอร์มเดียวมาทั้งประเทศนะครับ ผมใคร่ขออนุญาตท่านประธานและท่าน
สมาชิกได้เห็นร่วมกัน แต่ก่อนอื่นต้องเคารพท่านอาคมที่นำร่างเข้าสู่สภา แต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไร
เหลือบ่ากว่าแรง ฝ่ายเลขาหรือฝ่ายปลัด เราค่อยจัดทำที ่หลังได้ไหม ขออนุญาตท่านอาคม  
เราอาจจะไม่ได้คุยกันไว้ก่อนนะครับ ว่าน่าจะถอนญัตตินี้ออกไปก่อน แล้วก็ไม่ทำให้ระบบอะไร 
ระเบียบอะไรเสียเลยนะครับ มันจะได้ครอบคลุม อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับ อีกประการหนึ่ง  
ในร่างดังกล่าวมีสมาชิกหลายท่านได้คุยกันอยู่ว่า ความชัดเจนเราไม่มีการพูดคุยสัมมนาต้องอาศัย
ท่านประธานและท่านนายกนะครับว่า เราน่าจะเข้าใจมากกว่านี้ ในการที่จะดำเนินการเพราะ  
มันเกี่ยวข้องกับพ่ีน้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด ด้วยความเคารพนะครับ ถ้าภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมยิ่งเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้ามันมีช่องโหว่ ถ้าเราปิดไม่ทัน เราจะแก้ไขยังไง ตรงนี้เราอาจจะ
เป็นยกร่างพิเศษในการที่จะจัดสัมมนาในเรื่องว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น มันอาจจะเป็น 65 เราอาจจะยกเป็น 66 ก็ได้นะครับ ถ้าย้อนกลับไปก็ คือ 
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ผมขอความร่วมมือ ขออนุญาตขอให้ท่านอาคมถอนได้ไหม หรือว่าอึดอัด หรือว่าท่านต้องการที่จะ
ประสงค์ ถ้าจะประสงค์คงจะต้องขอสมาชิกในครั ้งต่อไปนะครับ ว่าช่วยกันร่วมตรงนี ้ก่อน  
ไม่เหมาะสมหรอกครับที่จะเอาสภามาดันกันโดยไม่มีข้อมูลมากเกินไปนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จริงๆ แล้วในเรื่องของร่างระเบียบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เดี๋ยวท่านเลขาจะเป็นคนชี้แจงในเรื่องของระเบียบ เพราะจริงๆ แล้ว
ในเรื่องของข้อกฎหมาย ซึ่งตรงนี้ผมว่า มันเป็นข้อบัญญัติในการที่จะมารองรับกับการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาที่ท่านปลัดได้อ้างไว้แต่ก่อนนะครับ เพราะผมไม่แน่ใจว่า มันจะเกิดความ
เสียหายหรือไม่เสียหาย แต่ขณะเดียวกัน ผมคิดว่า แนวทางในการจะบังคับใช้ก็เป็นข้อกฎหมาย 
นะครับ ถ้าสภาเราไม่เห็นชอบที่จะเอาญัตติตรงนี้ เดี๋ยวให้ท่านปลัดชี้แจงในเรื่องของข้อกฎหมาย
และระเบียบก่อนนะครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านปลัดค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานครับ ขอมอบให้ท่านเลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญเลขานุการสภาค่ะ 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงครับ ในส่วนของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พอดีทาง

สำนักงานเลขาฯ ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานมายังทางท้องถิ่น
จังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.4/ว5103 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในเรื่องการ
ดำเนินการดังกล่าว ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท้องถิ่นอื่นดำเนินการขอความร่วมมือ
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับร่างตัวนี้ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 หากท้องถิ่นใดยังไม่ดำเนินการก็ให้จัด
ดำเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งตัวนี้จะเทียบแล้วนะครับ ในส่วนของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ลงนามในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และ 
มีผลบังคับใช้นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 2 โดยพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา ได้ลงนามในพระราชบัญญัตินี้แล้ว ในมาตรา 18 ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับ
การเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 120 วันก็คือ 4 เดือน ตอนนี้ถ้านับจากเดือนกุมภาพันธ์ ก็ล่วงมา
เกินกว่า 120 วันแล้ว ดังนั้นผมเห็นว่า ในการพิจารณาตัวนี้ก็เราก็ควรจะมีข้อมูลที่จะต้องรายงาน
จังหวัด เพราะได้ล่วงเกินกว่าที่พระราชบัญญัติกำหนด ซึ่งเป็นกฎหมายแม่นะครับ พระราชบัญญัติ
แล้วเรามาออกกฎซึ่งเป็นระเบียบเพื่อให้รองรับสอดคล้องกับกฎหมายแม่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น พอดี
ผมเห็นทางตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทางท้องถิ่นจังหวัดมาเป็นตัวแทนในประเด็นนี้และ
น่าจะเป็นหัวหน้ากลุ ่มที ่เกี ่ยวข้องกับงานกฎหมายโดยตรงนะครับในส่วนนี ้ ขอนำเรียนเชิญ  
ท่านหัวหน้ากลุ่มดำเนินการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   เชิญหัวหน้ากลุ่มค่ะ 
ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด (นางภาคินัย) ขออนุญาตที่ประชุมนะคะ พอดีพ่ึงได้รับมอบมาจากท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะ 

กรณีเราจัดทำร่างระเบียบตัวนี้ก็คือ ให้ อปท.ทำเป็นร่างระเบียบตัวนี้ก่อนค่ะ คือถ้าเราพร้อมเราค่อย
เสนอเข้ามาเป็นระเบียบ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ คือตอนนี้พึ่งเข้ามาไม่ทราบว่า ตอนนี้
คือเสนอญัตติเพื่อจะพิจารณาร่างใช่ไหมค่ะ ถ้าหากว่า อบจ. มีความพร้อมแล้วก็พิจารณาได้ เพราะ
มันเป็นกฎหมายที่เป็นลำดับรองนะคะ เราพร้อมเราศึกษาข้อมูลแล้ว เราค่อยให้ความเห็นชอบค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนะครับตามที่ตัวแทน

ท้องถิ่นได้ให้คำแนะนำตามที่ฝ่ายเลขาได้ชี้แจง ซึ่งตรงนี้ถ้าล้อคำตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 9 ก็คือตามวัตถุประสงค์หรือตามเจตนาจริงๆ ตามเจตนา
จริงๆ วรรคแรกเขาบอกว่า ให้เป็นตามประสงค์ของผู้ร้องนะครับ ดังนั้น ผู้ร้องคือท่านอาคม ผมเอง
ต้องบอกว่า ท่านอาคมคือผู้ร้องตามเจตนารมณ์ไหม ต่อมาก็คือ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ถ้าในสิ่งที่เราไม่
กระจ่างแล้วไม่เข้าใจไม่มีการสัมมนามีแต่เอกสารให้ไป 12 ข้อ แล้วมันผูกพันทั้งกลไกล ผมก็เลยบอก
ว่า ถ้าเป็นขอความร่วมมือและคำสั่งการ แต่ไม่ทำให้เสียการไปทั้งหมดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำร่าง
ที่มันเหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายหลักมันก็ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไป มันก็เหมือนผูกไว้
ก่อน ก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับว่า ถ้าท่านอาคม ผมเองไม่อยากให้ เพราะถ้าญัตตินี้ลง ถ้ามีการ
อภิปรายเสร็จ ท่านประธานก็ต้องขอมติว่า เห็นหรือไม่เห็น ผมเกรงว่ามันจะเกิดความแตกแยกโดยไม่
มีรายละเอียด ถ้าตรงไปตรงมาก็คือ ตอนนี้ที่โต๊ะของสมาชิกแต่ละท่านไม่มีระเบียบเรื่องนี้วางไว้ที่โต๊ะ 
มีการส่งให้ไปเบื้องต้นก่อนหลายสัปดาห์ เป็นเดือนแล้วครับ แต่ว่าการที่จะร่วมกันสังฆกรรมในแต่ละ
ข้อๆ แล้วมีการถักร้อยเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเราสามารถไปแนะนำประชาชนที่จะเข้าชื่อ  
ในเขตพ้ืนที่เรามันจะเป็นประโยชน์มากกกว่า เพราะว่าถ้าอยู่ดีๆ ไม่ใช่ขัดจังหวะนี้ ไปขัดประชาชนที่
มีส่วนร่วมนะครับ ก็คือถ้าเราอธิบายไม่กระจ่าง สภาเองก็เหมือนกับท่านประไพว่า เป็นตรายาง 
ในการที่จะนำผ่าน เอาอะไรมาผ่านตรงนี้ก็จะง่ายเกินไป จึงใคร่ขออนุญาตท่านอาคมนะครับว่า  
ขออนุญาตหารือนะครับว่า ถ้าถอนขัดอะไรไหมครับ ท่านอาคมจะได้สบายใจ ขอหารือตรงนี้เลยครับ 
ถ้าถอนขัดไหมครับ ฝ่ายเลขาครับ 

เลขานุการสภาฯ เชิญท่านท้องถิ่นชี้แจงครับ 
ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด (นางภาคินัย) เรียนที่ประชุมนะคะ กรณีนี้คือการที่เราจะกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติ ซึ่งเราควรจะต้องศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง คือถ้าเราชัดเจนแล้วเราได้ข้อยุติแล้ว 
เราค่อยเสนอเข้ามาให้สภาพิจารณาก็ได้ค่ะ  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านธนพลค่ะ 
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นายธนพล ดังน ั้นความกระจ่างในบริบทในระเบียบญัตติที่เอาเข้ามา จึงใคร่ขออนุญาตไม่อยากเชิญชวนสมาชิก
ว่า ถ้าต้องร่วมลงชื่ออะไรกัน หรือยกมือโหวตร่างอะไรกันก็ว่ากันไป ใคร่ขออนุญาตท่านอาคม  
ทางฝ่ายท้องถิ่นแนะนำนะครับว่า ถ้ามันไม่ชัดเจน ก็ขออนุญาตท่านอาคมได้ถอนญัตติ เราจะได้
พิจารณาระเบียบวาระอื่นจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับ เพราะเห็นฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเข้าสู่
สภาหลายเรื่อง เพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ขออนุญาตขอบคุณท่านประธานและ
อาคมที่จะถอนต่อไปนะครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่านธนพล  โอฆะพนม จริงๆ แล้ว

ญัตติตรงนี้ก็ความเข้าใจผมก็คือ มันมารองรับกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินการของประชาชน ก็เหมือนที่ท่านธนพลพูด เราจะห้ามประชาชน
ไม่ได้ แต่ ณ ส่วนนี้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่เรายังศึกษาข้อมูล ศึกษาในเรื่องของ
ระเบียบไม่ชัดเจนนะครับทั้ง 12 ข้อ ถ้าเราทำจริงๆ อาจจะมีหลายข้อกว่านี้ก็ได้หรืออะไรที่มันเป็น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมนะครับ ผมยอมรับมติในสภาก็ขอถอนญัตติร่างระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เนื่องจากท่านอาคม  เฉลิมแสน ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และมีความ
ประสงค์ที่จะขอถอนญัตติ ขออนุญาตขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ (ผู้รับรอง 1. นางสาวดาราณี  ศรีดารา 
2. นายนรากร  นาเมืองรักษ์) ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ประธานจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ ท่านอาคม
เฉลิมแสน ขอถอนญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ท่านได้เห็นชอบให้ถอนญัตติดังกล่าว
กรุณายกมือขึ้นค่ะ ท่านได้ไม่เห็นชอบให้ถอนญัตติดังกล่าว กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า
ที่ประชุมมีติเห็นชอบให้ท่านอาคม  เฉลิมแสน ถอนญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
เป็นอันว่าญัตติดังกล่าวเป็นอันตกไปนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติ 31       เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ถอนญัตติ  - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งสำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไม่ได้ตั้งงบบประมาณในส่วนนี้ไว้ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด 1. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 68 ข้อ 1.3 ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 
6,590 บาท 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 123 ข้อ 1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 
25,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท ขอโอนลด 25,000 บาท 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 124 ข้อ 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
หน้า 124 ข้อ 2.1.2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม งบประมาณตั้ง
ไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด 150,000 บาท รวมงบประมาณที่ขอโอนลด 
จำนวน 201,590 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ใช้
ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
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- โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้าขาว 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 เซนติเมตร 
- ขาเหล็กชุบโครเมียม 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด รองรับการเข้าประชุมของบุคลากรถ่ายโอนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 47,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
(ระบบ Inverter) ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 47,200 บาท 
คุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU 
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมห้องนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลายาวนาน  
ซึ่งซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและไม่คุ้มค่าในการซ่อม 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 37,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ตัว ดังนี้ 

3.1 เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว ตัวละ 19,900 บาท จำนวนเงิน 19,900 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
- เก้าอ้ีทำงานเบาะหนัง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 76 x 75 x 120 เซนติเมตร 
- พนักพิงสูง 
- สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค 
- ขาผลิตจากไม้ 

3.2 เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 8,900 บาท จำนวนเงิน 17,800 บาท  
คุณลักษณะดังนี้ 

- เก้าอ้ีทำงานเบาะหนัง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 60 x 115 เซนติเมตร 
- พนักพิงสูง 
- สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค 
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- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา 
ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการ/ประชุม/ปรึกษาหารือข้อราชการกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเบาะนวม จำนวนเงิน 15,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเบาะนวม ใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ตัว ดังนี้ 

    - เก้าอ้ีเบาะนวม จำนวน 20 ตัว ตัวละ 790 บาท จำนวนเงิน 15,800 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
- เก้าอ้ีเบาะนวม  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 44 x 55 x 90 เซนติเมตร 
- เบาะและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง 
- ขาเก้าอ้ีเป็นเหล็กซุบโครเมียม 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด รองรับการเข้าประชุมของบุคลากรถ่ายโอนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตู้ ดังนี้ 

5.1 ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน แบบไม้ จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 2,600 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน แบบไม้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 80 เซนติเมตร 
- มีชั้นวาง 2 ชั้น 

5.2 ตู้เก็บเอกสาร แบบไม้ จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 2,500 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้เก็บเอกสาร แบบไม้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 35 x 80 เซนติเมตร 
- มีบานเปิดประตู 2 บาน พร้อมที่จับ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้เก็บเอกสารห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ตู้ และห้องปฏิบัติราชการเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 1 ตู้ 
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6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 11,900 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะ
ดังนี้ 

- ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว  
- ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1366x768 พิกเซล 
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- ระบบปฏิบัติการ Tizen, Android, VIDAA U หรืออ่ืน ๆ 
- ช่องต่อ HDML ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีตัวรับสัญญานดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติราชการที่ปรึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
7. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้าน 

งานครัว ค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 19,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตู้ ดังนี้ 

7.1 ค่าตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 13,000 บาท 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต  
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ข้อที่ 1 หน้า 188 
7.2 ค่าตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 6,400 บาท 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต  
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 

เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อทดแทนตู้เย็นเดิมที่ชำรุด 1 ตู้ สำหรับใช้ใน
ภารกิจหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และแช่น้ำดื่มบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้ 
ในห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ตู้ 
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8. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้าน 
งานครัว คา่จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 3,990 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ถัง คุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร  
- ตัวถังเนื้อสแตนเลส 
- มีสวิทซ์เปิด - ปิด 
- มีไฟแสดงสถานะการทำงาน 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในภารกิจประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล สถิติ กำกับดูแลการบริหาร
ราชการ และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร 

10. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน้าห้อง
ผู้บริหาร 

11. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 
17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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รวมงบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 201,590 บาท 
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะถามมติจากที่ประชุมนะคะ 
ขออนุญาตท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) กรุณายกมือ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่ อนุมัติญัตติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน เนื่องจากในญัตตินี้มีข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านไว้
ก่อนหน้านี้นะครับ ขออนุญาตฝ่ายเลขาชี้แจ้งระเบียบครับ 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาค่ะ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55 วรรคหนึ่ง การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ การแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอน
ชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ ได้ เว้นแต่ญัตตินั้น
ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ นำเรียน  
เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ในส่วนที่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่า มีข้อความที่ไประบุถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้า เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหา 
จึงขออนุญาตตัดในส่วนนั้นออกนะครับ จึงขอความยินยอมจากที่ประชุมครับ เรียนประธานสภา 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 167 ข้อ 2.2.3 โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 170,800 บาท ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้  
ตั้งงบบประมาณในส่วนนี ้ไว ้ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้  โอนลด 1. แผนงานการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 167 ข้อ 2.2.3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท คงเหลือ 1,000,000 บาท ขอโอนลด 170,800 บาท โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง WEBCAM (เว็บแคม) ขาตั้งกล้อง WEBCAM (เว็บแคม) จำนวน 
1 ตัว พร้อมติดตั ้ง จำนวนเงิน 12,900 บาท  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง (SPEAKER) ไร้สายสำหรับห้องประชุม
รองรับบลูทูธ และไวเลส เชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย พร้อม USB HUB ไม่น้อยกว่า 4 Port 
จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 15,500 บาท 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
(Notebook) สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 4. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม
สำหรับ 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอ้ี 8 ตัว จำนวนเงิน 43,900 บาท 5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 
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จำนวนเงิน 33,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 6. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ GLOUD, HOSTING, ID 
ZOOM Meeting จำนวน 43,000 บาท โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 1. คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายให้ปรับปรุงห้อง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ เพื ่อใช้เป็นห้องประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระบบ Video Conference System และ
มอบหมายให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ 2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ตรวจสอบแล้ว ห้องประชุมฯ ดังกล่าว ขาดครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน
ประจำห้องประชุมฯ จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) และขอแก้ไขข้อความรายละเอียด 
ในรายงานใหม่ ข้อที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง WEBCAM (เว็บแคม) ขาตั้งกล้อง WEBCAM (เว็บแคม) จำนวน 
1 ตัว พร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 12,900 บาท จะขอมติจากที่ประชุมสภาเพื่อขอแก้ไขข้อความ 
ในญัตติดังกล่าว จะขอมติยินยอมให้ตัดข้อความตามข้อ 1 นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้ตัดข้อความตามข้อ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอญัตติ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดร ้อยเอ็ดท่านใดไม่ย ินยอมให้ต ัดข ้อความตามข้อ 1 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอญัตติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติยินยอมให้ฝ่ายบริหารตัดข้อความตามข้อ 1 แผนงานบริหาร  
งานทั่วไป ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอญัตติออกนะคะ 

มติที่ประชุม ยินยอมให้ตัดข้อความ  31       เสียง 
  ไม่ยินยอมให้ตัดข้อความ   - เสียง 
  งดออกเสียง    - เสียง 
ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะถามมติจากที่ประชุมนะคะ  
ขออนุญาตท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 
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กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานงบกลาง งบกลาง เงิน
สำรองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง  
สิ่งสาธารณูปการ โอนลด แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย หน้า 63 ข้อ 5.1 เงินสำรองจ่าย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง  
ก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ งบประมาณตั้งไว้ 22,139,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 
4,221,990 บาท คงเหลือ 17,917,010 บาท ขอโอนลด 11,000,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก ่อสร ้างสาธารณูปการ ปร ับปร ุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยว ิธี  
pavement in – place recycling) สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - 
บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
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ยาว 3,034 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 18,204 ตารางเมตร จุดเริ ่มต้น 
15°85'75.96"N 103°63'24.74"E จุดสิ้นสุด 15°85'82.93"N 103°65'34.77"E ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 147/2566 งบประมาณ 11,000,000 บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2565) หน้า 353 ข้อ 606 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมที่ประสบการสัญจรไป - มาลำบาก ประกอบ
กับถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก  
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานงบกลาง งบกลาง 
เงินสำรองจ่าย) จากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำญัตตินี้เข้าสู่สภาในเรื่องการขอใช้ 
งบกลางเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณตั้งไว้ 
22,139,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 4,221,990 บาท คงเหลือ 17,917,010 บาท ขอโอนลด 
11,000,000 บาท เพ่ือทำถนน ดิฉันอยากจะทราบ จริงๆ แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ของเราเป็นองค์กรที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนทั้งจังหวัด ดิฉันมีความยินดีนะคะที่ท่านผู้บริหารมีแนวคิด
ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน แต่ดิฉันอยากจะทราบว่า เราใช้
มาตรฐานใดในการใช้เงินสำรองจ่ายตรงนี้ จำนวน 11,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนในแต่จุด ดิฉันอยากจะทราบ อยากจะเรียนถามเพื่อให้พี่น้องอำเภออื่นได้รับทราบว่า 
แนวทางหรือแนวคิดว่า เหตุใดจึงนำเงินสำรองจ่ายตรงนี้มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
อาจจะไม่ได้ดูแลอำเภออ่ืนๆ ดิฉันไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้อิจฉาอำเภอจตุรพักตรพิมานนะคะ เพียงแต่
ว่า อยากเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบว่า อีก 19 อำเภอ ก็มีความเดือดร้อน เราจะมีเงินส่วนใดหรือ
ว่าจะนำโครงการใดลงไปยังอีก 19 อำเภอ ดิฉันอยากจะฝากว่า ท่านผู้บริหารต้องคิดต่อนะคะ  
อีก 19 อำเภอ คิดแน่นอนค่ะว่า ท่านนายกจะไปดูแลอำเภอเราไหมนะคะ วันนี้ดูแลอำเภอจตุร -
พักตรพิมานแล้ว ยินดีกับอำเภอจตุรพักตรพิมานค่ะ จำนวน 11 ล้านบาท ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
ตรงนี ้ถือว่า พี ่น้องเราได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ ้นตามเหตุผลที ่ท่านให้มานะคะ ดิฉัน 
ไม่อยากจะค้านแต่ว่า ก็ยังคาใจอยู่ว่า พ่ีน้องอำเภอหนองพอกของเราก็ลำบากเหมือนกัน ท่านนายก
จะมามองเราไหมหรืออำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย ก็ลำบากเหมือนกัน  ตรงนี้อยากจะฝากท่าน
ผู้บริหารว่า เราจะมีแนวทางเพื่อให้อีก 19 อำเภอ ได้เห็นแสงสว่างเช่นกัน เพื่อจะได้แจ้งให้กับ  
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พี่น้องประชาชนว่า วันนี้เรามาประชุมสภาอำเภอจตุรพัตรพิมานได้ไปแล้ว 11 ล้านบาท อีก 19 
อำเภอ จะได้อะไรจากท่านนายก ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อความเห็นท่านดาราณี กระผมทราบนะครับว่า พื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางพังชำรุดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่กระผมเข้ามารับ
ตำแหน่งใหม่ๆ เป็นช่วงฤดูฝนและได้รับการร้องเรียนทั ้งจากสมาชิกทุกท่านเอง จากพี่น้อง
ประชาชน จากหลายๆ ภาคส่วน และด้วยความที่รับตำแหน่งใหม่ ก็ใช้คำว่า ลงพื้นที่อย่างมาก  
และก็หนัก และทราบว่า ถนนที่เป็นปัญหา ด้วยความตั้งใจอยากจะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดทุกอำเภอ แต่เนื่องจากว่า พอไปแล้วไปสะดุดตรงที่งบประมาณ  
งบกลาง มันเหลือจำกัด หลายพื้นที่ที่ผมไปแล้วรับปากว่า จะดำเนินการทำถนนลาดยางแก้ไขให้
หลายอำเภอที่ไปไม่ใช่เฉพาะอำเภอจตุรพักตรพิมาน หลายอำเภอครับ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอ
เกษตรวิสัย ผมก็ไป ปรากฏว่า พอมาดูท่ีงบกลางเหลืออยู่ 22 ล้านบาท ก็เลยคิดว่า ในเบื้องต้นก็ขอ
อนุญาตมาขอที่ประชุมทำถนน 1 สายก่อน งบกลางส่วนที่เหลือก็จะไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
สมาชิกทุกท่าน ผมทราบว่า พวกท่านเองได้ร ับการร้องเรียนจากพี ่น้องประชาชนในพื ้นที่  
ทุกพ้ืนที่ ผมก็ทราบตรงนั้นเหมือนกันครับ ขออนุญาตชี้แจงครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านคำสีค่ะ 
นายคำสี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร นำโดยท่าน

นายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายคำสี  สืบเมืองซ้าย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันนี้ต้อง
ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ที่มองเห็นความสำคัญของ  
พี่น้องชาวตำบลดงแดง ขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ทราบว่าถนนสายนี้  การสัญจรไปมา
ลำบากเป็นถนนลูกรัง ถนนลูกรังสายนี้ อบจ.เราทำ 10 กว่าปีแล้วครับ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็น
ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตสักที กระผมเข้ามาทางเทศบาลตำบลดงแดงก็เสนอเป็นนโยบาย  
เข้าแผนพัฒนามาหลายปี ก็ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งมาปีนี้รู้สึกขอบคุณนะครับ ตื้นตันใจแทน  
พ่ีน้องชาวตำบลดงแดงเป็นอย่างยิ่งนะครับ และฝากเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ถนนสายนี้ลำบากนะครับ 
ช่วงฤดูฝนชาวบ้านก็บอกให้ไปดู ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เขาว่าจะเอาต้นไม้ไปปลูกและอาบน้ำโชว์
ด้วย อันนี้ก็ต้องขอร้องไว้นะครับ สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายก  
เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ และต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่จะเห็นชอบในการตั้งงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อช่วยตำบลดงแดงครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผมนายธนพล 

โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ก่อนอื่น ท่านคำสี 
ขอชื่นชมในการเสนอญัตตินี้และขอสภา ในส่วนญัตติ 2 ญัตติก่อนหน้านี้ที่ไม่ท้วงติง ซึ่งสมาชิก 
ก็ฝากไว้นะครับ เรื่องราคากลางกับราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของสูงสุด การจัดซื้อจัดจ้างก็อยากให้
ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการที่เป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและพี่น้อง
ประชาชนให้มาก แต่ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนตรงนี้คือแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่าย ซึ่งสมาชิกได้
อภิปรายในส่วนที่เป็นรายงานตัวเลขงบประมาณตั้งไว้และเงินที่เหลือ การใช้งบประมาณครั้งนี้   
ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับว่า ในกรณีที่เราเปิดประชุมสมัยวิสามัญญัตตินี้เข้ามาเป็นญัตติ
เร่งด่วนจำเป็นไหมในหัวข้อนี้ ถ้าสภาผ่านเพราะการบริหารจัดการโอนที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่อง
เล็กน้อย แต่กรณีเรื่องงบกลาง เรามีภาระที่จะต้องชำระหนี้ที่กู้ หรือภาระหนี้สินต่างๆ ไหม เราตั้ง
ไว้ในหมวดงบกลางเกือบทั้งหมด และอีกประการเราก็พึ่งเป็นการใช้งบประมาณไตรมาสแรกอยู่ 
นะครับ ถ้ามีการโอนถ้าสภาอนุมัติโอนงบประมาณไป ฝ่ายบริหารก็คงดำเนินการให้เป็นประโยชน์
กับพ้ืนที่ตามที่รายงานต่อสภา ซึ่งหลักการและเหตุผลทั้ง 3 ระเบียบวาระ เป็นหลักการและเหตุผล
เดียวกันตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงนี้ผมเองอยากให้ฝ่ายบริหารหรือคณะส่วนราชการได้รายงานและ
แนวทางการแก้ไขให้สมาชิกได้ทราบครับว่า หากมีการโอนงบตรงนี้ไป งบกลางเราจะเหลือน้อยลง 
และที่ผมไม่ได้เอาสอดแทรกเข้าไปก็คือ ในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสเป็นถนนที่จะไปจังหวัดยโสธรชำรุด
พังเสียหาย ถ้าซ่อมได้ก็ยิ่งดีนะครับ บ้านหนองกุง ตำบลโพธิ์ใหญ่ ไปทางหลวง 2043 ก็เป็นหลุม  
ซึ่งทางออกไปรายงานก็แต่ผมไม่ได้ลงในโซเชียล แต่ชาวบ้านในเขตพื้นที่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขาได้ขอเข้ามา ซึ่งตรงนี้ผมเองก็เกรงครับว่า การที่เราจะซื้อวัสดุหรือการไปดูแลในส่วนนี้
มันจะเพียงพอไหม ตั้งเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับ แล้วกรณีที่เราเอาเข้ามางบประมาณส่วน
ดังกล่าวนี้ เอาเข้ามาในห้วงเป็นสมัยประชุมวิสามัญ มันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้งบกลาง
ตัวนี้เลยไหม ผมเกรงว่า ถ้าช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วม ช่วงนี้กำลังมีลมหนาวเข้ามา เราจะใช้ส่วนไหน 
ในการไปดูแลพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ อย่างเรือหลวงสุโขทัยมีมาตรฐานสูงๆ ก็มีอันวิบัติต้องเป็นไป
นะครับ เราก็คาดการณ์ไม่ได้นะครับว่า ห้วงจากนี้ต่อไปถึงเดือนกันยายนประมาณ 10 เดือน เราจะ
มีวิธีแก้ไขในส่วนงบประมาณงบกลาง ถ้าเกิดเหตุ ตรงนี้อยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาก่อน 
เพื่อสภาได้เห็นนะครับว่า ผมขออนุญาตนะครับ ก็จริงครับในส่วนหนึ่ง การจัดสรรงบประมาณใน
พื้นที่สมาชิกได้ทำข้อบัญญัติลงค่อนข้างจะเต็มพื้นที่ ต้องชื่นชมสภาของเราตรงนี้ และหากจำเป็น
จริงๆ ผมเห็นมีช่องทาง สมาชิกข้างๆ ก็บอกว่า เรากู้ก็ยังได้ครับ มันจะได้แฟร์ๆ กันครับ ใช่ไหมครับ 
ทุกพื้นที่ก็จะได้ลง บริหารทุกพื้นที่ได้ ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่อิจฉาแต่ก็ต้องตำหนิครับว่า  



  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  |  27 

 

มันน่าจะเป็นไปได้ เราน่าจะมีการคุยนอกรอบหรือคุยอะไรกันทำนองนี้ให้เกิดบรรยากาศตรงนี้  
นะครับ ขออนุญาตหารือเป็นเบื้องต้นนะครับ เผื่อฝ่ายบริหารได้ชี้แจงผมขออภิปรายเพิ่มเติมครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อข้อเสนอแนะจากความห่วงใยของท่านธนพล โอฆะพนม ฝ่ายบริหารก็ทราบนะ
ครับว่า ความห่วงใยของท่านเกี่ยวกับจำนวนงบกลางที่เรามีน้อย ก็ยอมรับตามตรงครับว่า ปีนี้งบ
กลางเรามีน้อยกว่าปกติที่เราเคยมี ต้องยอมรับแบบนี้จริงๆ แต่ว่าเราก็มีความจำเป็นการที่ไปแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ผมไปลงพื้นที่เป็นช่วงฤดูฝนและเกิด
อุทกภัย ถนนหนทางต่างๆ ได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก อย่างที่ท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย  
ท่านบอกว่าถนนสายนี้เหลือแต่ว่า ชาวบ้านจะไปลงโซเชียลโดยการไปปลูกต้นไม้เหมือนที่อำเภอ
จตุรพักตรพิมานอีกสายหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นท่าน สจ.สุนทร วงค์ศรีมี ท่านได้จัดสรรงบประมาณไปแก้ไข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว และอีกเส้นหนึ่งคือ เส้นสามพันโบกพื้นที ่ของท่าน สจ.ตุลธร ขามช่วง  
ซึ่งตอนนั้นเราได้จัดการแก้ไขโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเราจะพยายาม  
ใช้คำว่าเรื่องงบกลางเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามข้อห่วงใยของท่านธนพล โอฆะพนม 
ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ชาวบ้านประสบปัญหาความเดือดร้อน 
เราก็กันงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอเข้ามาแค่หนึ่งโครงการ จริงๆ แล้ว  
ผมไปดูหลายโครงการมาก แต่ความห่วงใยด้วยงบประมาณที่มีงบกลางที่เหลือน้อยมาก จึงได้
นำเสนอในที่ประชุมแค่โครงการเดียวครับ เรียนมาเพื่อทราบครับ ขออนุญาตท่านปลัดชี้แจงต่อ  
นะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ปลัด อบจ. กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมตอบในเรื่องของงบกลางนะครับ งบกลาง มันมีหลายประเภท  
ซึ่งงบกลางสำรองจ่าย มันเป็นเงินประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในงบกลาง อย่างท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติถามว่า 
เงินกู้ที่เรามีภาระในการชำระเงินกู้เราจะเอาเงินส่วนไหนไปจ่าย การจ่ายเงินกู้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่ง  
ในเงินงบกลางสำรองจ่ายที่เราตั้งไว้แล้ว ซึ่งแยกจากเงินสำรองจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่เรา  
ต้องจ่ายเงินกู้ที่เราต้องจ่าย อันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในงบกลาง เงินบำเหน็จบำนาญ เงินที่มี
ภาระผูกพันที่ต้องจ่าย ก็จะแยกออกมา แต่มันอยู่ในหมวดงบกลาง ซึ่งหมวดงบกลางอีกส่วนหนึ่ง  
ก็คือ หมวดงบกลางสำรองจ่ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา เงินงบกลางสำรองจ่ายที่ใช้ในกรณี
ฉุกเฉินเร่งด่วนครับ นำเรียนท่านประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก ท่านปลัดที่ได้ชี้แจงท่านสมาชิกที่ได้สอบถามมา มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
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นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจน
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับ ผมเองก็เข้าใจนะครับ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภา 
ผมเองห่วงใยครับว่า ถ้าหากตรงนี้ออกไปเงินส่วนกลางมันจะเหลือน้อย ที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดเหตุ
ต่อไปมันต้องอาศัยสภาอีกครั้งหนึ่งว่า เราจะมีส่วนไหนที่จะมาบริหารจัดการ ซึ่งไม่อยากให้มันเกิด
นะครับ แต่ส่วนที่สมาชิกได้กล่าวถึง อย่างท่านคำสีอภิปรายในส่วนที่เป็นความชำรุดเสียหาย  
ผมเองในครั้งที่นายกได้แถลงต่อสภา เราเองก็ไม่มีโอกาสได้เสนอส่วนที่เป็นความชำรุด เครื่องจักร
เรามีแต่เมื่อครั้งปลายปี ในช่วงที่ไม่มีผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการถือว่าเป็นกำลังหลักในการดูแล แต่ว่า
วัสดุภายหลังการมีฝนตกมีอะไรในพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยว แต่ช่วงนี้พื้นที่ต่างๆ ถนนหนทางได้รับความ
เสียหายเป็นจำนวนมาก ติดพนังลำชีตลอดแนวมีปัญหาตลอด และส่วนที่เป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดของเราถนนที่ทำไปก็ถือว่า พอโดนน้ำที่เป็นลาดยางก็มีการร่อนพุพัง ตรงนี้ต่างหาก
ที่ว่า ทราบนะครับว่า ฝ่ายบริหารได้จัดสรรคณะช่างออกไปประจำอำเภอ ผมเองอยากให้สำรวจตรงนี้
เข้ามาเพื่อที่จะได้มาทำแผนจัดการและจัดซื้อวัสดุ เพื่อเป็นหลักประกันรองรับนะครับว่า ต่อไปถ้า
ประชาชนเขาต้องแก้ไขปัญหาหรือเกิดความเดือดร้อน ถ้าดูในเหตุที่ช่องที่การแก้ไขปัญหาท่าน สจ.คม
ก็ได้เสนอปัญหา ท่าน สจ.ตุลธรก็เสนอปัญหาได้รับการแก้ไข แต่ในส่วนที่มันไม่เข้าสู่โปรแกรม บางที่
อาจจะหนักกว่าแต่ไม่ได้ลง ซึ่งตรงนี้ผมก็เลยว่าหลักประกันว่า ถ้าเราจ่ายเงินสำรองจ่ายชุดนี้เข้าไป  
ที่ท่านปลัดได้นำเสนอเรื่องเงินกู้ก็ถือว่าเป็นคนละอย่าง แต่ถ้าเราออกไปในส่วนนี้ ทุนต่างๆ ที่ผมตั้งไว้
คือวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปดูแลช่วยเหลือค่าเชื้อเพลิงต่างๆ เราพอที่จะจัดการได้ไหม ถ้ามีเหตุจำเป็น
เร่งด่วนจริงๆ เพราะช่วงปลายปีงบประมาณมันจะเข้าเดือนสิงหาคม กันยายน ก็ จะเกิดเหตุเรื ่อง 
อย่างนี้เกิดขึ้น เราจะแก้ไขวิกฤตตรงนี้อย่างไร มันต้องเป็นแผนยาว ก็อยากให้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ
โปรแกรมนี้ เดี๋ยวมันหมดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ไม่ขัดข้องนะครับ หากจะสภาจะต้องอนุมัติก็มาขอ
สภาแล้ว แต่อยากให้มีความชัดเจน เพราะพี่น้องต้องถามนะครับหลังจากประชุม เพราะตอนนี้มีฝ่าย 
ที่เริ่มเข้ามาคือ ฝ่ายสุขภาพสาธารณสุขท่านก็เข้ามา หลักประกันต่างๆ ที่เรารับภาระมาเยอะเราจะ
ดูแลอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ต่อข้อห่วงใย

ของท่านธนพล โอฆะพนม คือเราทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้บริหารเราทราบว่า ทุกปัญหา
ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องแก้ไขดำเนินการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสัญจร
ไปมา ปัญหาเรื่องอุทกภัย ปัญหาเรื่องภัยหนาว ซึ่งทุกปัญหาเราก็ต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้
สำหรับแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่าน อย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วที่เข้ามาใหม่ๆ และสำรวจในการลง
ไปพื้นท่ีตอนนั้น ปัญหาที่ประสบมากที่สุดก็คือ ปัญหาเรื่องการสัญจรไปมา เนื่องจากถนนต่างๆ มันพัง
และชำรุด บางเส้นทางเกิดปัญหาในการสัญจรอย่างมาก อย่างเช่น เส้นที่นำเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ 
ต่อข้อห่วงใยของท่าน ผมทราบและผมก็ตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดว่า ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดของเราถึงมีชุดซ่อมบำรุงน้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมเคย
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สอบถามพรรคพวกที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขามีชุดซ่อมบำรุงอยู่ 8 ชุด 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่ของเรามี 1 – 2 ชุด ที่ดำเนินการได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จะมีชุดซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น ส่วนข้อห่วงใยเรื่องวัสดุทางกองช่างเขามีเงินที่จัดสรร
เอาไปเป็นข้อบัญญัติไว้แล้วในการดำเนินการ ซึ่งเชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาตามข้อห่วงใยของท่าน 
ธนพล โอฆะพนมได้ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ที่ผมลุกขึ้นมาก็คือขอบคุณท่านนายก คงจะมีการลงมติต่อไป  

เสียงที่ได้ฮือฮาที่สุดบอกว่า ถ้าพ้ืนที่มันยังไม่เต็ม ท่านนายกไม่ได้ตอบส่วนนี้นะครับว่า เผื่อมันไม่ได้
อยู่ในวาระอื่นๆ เผื่อเสียงฮือฮาของสภาน่าฟังนะครับ ท่านนายกลองดู เผื ่อชดเชยในรายการนี้  
ท่านคำสีขอ สมาชิกจะขอท่านนายกคืนว่า ในส่วนที่มันมีวิธีการที่จะเยียวยาพ้ืนที่ให้มันเต็มพ้ืนที่มีหรือ
เปล่าครับ ตรงนี้น่าจะคุยๆ  ให้ฟัง เพ่ือความฮือฮาหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกทุกท่านครับ  คำถามนี้ 

ผมทราบถึงความเดือดร้อนของสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่า  
ในระยะเวลาอีกครึ่งหนึ่งของวาระสภา อย่างน้อยๆ คือสมาชิกสภาเราควรจะมีผลงานลงไปในพื้นที่ 
ไปแก้ไขปัญหา ลำพังจะอาศัยงบประมาณจากงบประมาณที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติตามปกติ อาจจะ 
ไม่เพียงพอ หลายท่านได้มาพูดคุยถามผมว่า มีช่องทางหรือแนวทางในการที ่จะหาเงินเพิ ่มเติม 
อย่างเช่น การกู้เงินหรือไม่ ก็ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่า กำลังอยู่ในการพิจารณาของ 
ตัวกระผมอยู่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่าน สจ.คำสี ได้ของขวัญ 
ปีใหม่ชิ้นใหญ่และเป็นชิ้นเดียวด้วยนะครับ ยิ่งกว่าถูกล็อตเตอร์รี่ จำนวน 11 ล้านบาท ก็ไม่เป็นไร
ครับ เขาได้ก็ดีแล้ว แต่จริงๆ แล้วพูดถึงความลำบากมันก็ทุกเขตนะครับ ท่านนายกเข้ามาใหม่ๆ  
ก็ลงพื้นที่ทุกอำเภอก็เห็นทุกจุด โดยเฉพาะอำเภอเสลภูมิผมยิ่งหนักนะครับ และท่านนายกก็ลงไป 
ตอนนี้ถนนก็ขาดหลายสายที่กำลังซ่อมอยู่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะว่ามันเกินศักยภาพ
ของ อบต. เทศบาลเขาทำได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปช่วยเสริมนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ
ทำถนน ในเรื่องของการทำโครงการลงไปบางครั้งต้องให้ท่านฝ่ายบริหารได้พิจารณาไปรอบด้านด้วย
นะครับ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเรื่องของชุดซ่อมบำรุง ถ้าเป็นไปได้ ถ้ามันเป็นอย่าง
ที่ท่านนายกตั้งไว้ ผมว่าน่าจะหาวิธีการให้ได้มาเร็วที่สุด ในเรื่องของชุดซ่อมบำรุงที่ว่ า 4 ชุดไปเลย  
ชุดละโซนไปเลย สิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะรอปีหน้าปีต่อไป มันก็จะช้าออกไปอีก แต่ถ้าเราตัดสินใจในวันนี้ 
กู้เงินมาซื้อรถชุดเลยหรือทำถนนเลย มันก็จะทำให้เกิดผลงาน เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา เพราะฉะนั้น 
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ผมฝากตรงนี้ไว้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะได้งบประมาณหรือช่องทางที่จะได้มา
ซึ่งชุดซ่อมบำรุงที่ว่านี้นะครับ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ตามความเห็น

ของท่าน สจ.เดชศักดิ์ โพธิศรี ลงพื้นที่ด้วยกันมาตลอด เป็นแนวทางที่ผมคิดครับ เพราะผมทราบว่า
พวกท่านเดือดร้อนมาก ผมเองได้รับโทรศัพท์ไม่เว้นแต่ละวันเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับถนน พวกท่าน 
ก็ไม่ต่างจากผม ผมถึงถามข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นว่า ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง เท่าที่ 
ผมได้นำเรียนที่ประชุมไปคือ ที่ อบจ.อุดรธานีเขามีความพร้อม ผมก็อยากเห็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีความพร้อมเรื่องการซ่อมบำรุงถนน เรามีถนนที่รับผิดชอบจำนวนมาก และจำนวน
มากพังชำรุดเสียหาย ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้สัก 5 ชุด แบ่งเป็น 5 โซน ซึ่งไม่ต้องดึงกันไปดึงกันมา  
ถ้ามีชุดซ่อมบำรุง 5 โซน ผมเชื่อว่า เสียงสะท้อนเสียงร้องเรียนเพื่อให้พวกเราไปแก้ปัญหาคงจะเบา
บางลงหรืออาจจะหมดไป เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นแนวทางที่อย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่า ตอนนี้กำลัง
พิจารณาอยู่ว่าจะหาวิธีการดำเนินการอย่างไร ให้ได้รับชุดซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นครับ ขอนำเรียนที่ประชุม
ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้ชี้แจงในส่วนของข้อมูลที่ทางสมาชิกได้สอบถามไปทางผู้บริหาร เชิญท่านคม กนกนภากุล 
ค่ะ  

นายคม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมคม กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร เรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร ผมขอสอบถาม
เรื่องนิยามนิดหนึ่งนะครับ เรื่องของกรณีฉุกเฉินมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ก็คือนิยามการใช้เงินของ 
งบกลาง จริงๆ เป็นการซ่อมแซมถูกไหมครับ เรื่องสาธารณภัยต่างๆ มีคำถามนิดเดียวครับ ขอบเขต
ตรงนี้สามารถทำไปทำถนนได้หรือไม่ อยากสอบถามผ่านไปยังผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดชี้แจงค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ผมน่าจะ

เข้าใจประมาณว่า ท่านสมาชิกถามว่า เงินสำรองจ่ายตัวนี้เอาไปทำถนน 11 ล้านบาท ตัวนี้ได้ไหม  
ใช่ไหมครับ อย่างนี้ครับ เราไม่ได้ใช้งบกลาง เงินสำรองจ่ายตัวนี้ไปทำถนนนะครับ ตามญัตติตัวนี้คือ 
เราโอนเงินออกจากงบกลาง เงินสำรองจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการทำถนน ซึ่งงบกลาง  
เงินสำรองจ่าย ตามระเบียบวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 19 เขาเขียนไว้โดยชัดเจนว่า เขาให้ใช้
ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเราตีความว่า ถนนดังกล่าว ถามว่า ก็คงไม่ถึงขั้นว่า ฉุกเฉิน เดี๋ยวท่านสมาชิกจะ
ตำหนิผมว่า ไม่ฉุกเฉินยังไง มันเทียวยาก คือเขาตีความว่า ฉุกเฉินนี้คืออะไร แผ่นดินไหว ทางขาด
เทียวไม่ได้ น้ำจะท่วมหมู่บ้านแล้ว จะต้องทำโดยเร่งด่วน อย่างนี้เขาเรียกว่า ฉุกเฉิน แผ่นดินไหวอะไร
ประมาณนี้ครับ ซึ่งเมื่อตีความดังกล่าว ก็เลยมีความจำเป็นต้องโอนเงินสำรองจ่ายออกมาตั้งเป็น
รายการใหม่ในการทำถนน เรียนท่านประธานสภาครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปลัดที่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเจษฎาค่ะ 
นายเจษฎา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเจษฎา แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอสุวรรณภูมิ ขออนุญาตถามอย่างนี้ครับ เมื่อเป็นโครงการเร่งด่วนของ
ท่านนายก ฝ่ายบริหาร มีเหตุอื่นไหมครับที่ต้องกันเงิน สงสัยครับว่า เพราะที่ผ่านมา อบจ.ของเรา 
ปีงบประมาณ 2565 เรากันเงินงบประมาณตั้ง 60 กว่าล้านบาทนะครับ ของแต่ละโครงการ  
การโอนงบประมาณมา อยากทราบว่า จะดำเนินการได้เร็วไหม หรือต้องกันเงินอีกครับ ผมเป็น
คณะกรรมการแผนนะครับ ปีที่แล้วก ็มาคุยเรื่องแผนและได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับจ้างรับเหมา  
จึงอยากทราบว่า เมื่อสภาอนุมัติแล้วต้องกันเงินอีกไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ท่านเจษฎา ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ท่านได้เรียบเรียงมาได้ดีมาก 

คือเป็นเหตุซ้อนๆ กัน อย่างที่ท่านปลัดได้อธิบายให้ท่านคมฟัง ก็เกิดความรู้นะครับ ได้เรียนรู้ด้าน
การบริหารไปด้วย ถ้าอยู ่ในงบกลาง มันจะใช้ตรงนี ้ไม่ได้ ต้องขอสภา ดังนั ้น ถ้าขอมาแล้ว 
ท่านเจษฎาก็เลยว่า มันย้อนไปคนละญัตติครับ ถ้าจะเป็นอื่นๆ ก็ได้แต่มันผูกพ่วงกันมา อย่างที่ท่าน
วรการก็ได้ถามครับว่า ที่กันเงินเราก็ยังทำไม่ทันเลย แล้วเอามาเพิ่มขึ้นมาอีก เราจะทำทันไหม   
ตรงนี้มันต้องเคลียร์ออกไปหน่อยนะครับ เพราะว่างานเดิมยังไม่เดินมันจะเกี่ยวข้องบุคลากร
เจ้าหน้าที่และการบริหาร ซึ่งท่านนายกเอง ผมเข้าใจนะครับว่า ต้องมาเคลียร์งานเก่าที่มันค้างอยู่ 
แล้วมาเพิ่มงานใหม่ แต่ท่านเจษฎากล่าวถึง น่าจะมีความเดือดร้อนเรื่องอื่นที่มันไม่อยู่กับวาระนี้ 
ตรงนี้ต้องเคลียร์กัน เข้าใจนะครับ ตัวนี้ถ้าเอาถูกต้องตามที่ท่านปลัดนำเสนอต่อสภาก็น่าจะเป็น  
สิ่งที่ชอบ แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต เชื่อครับว่าเงินงบกลางเหลือน้อย เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ต้น 
ส่วนที่ตรงนี้อยากให้ทางท่านนายกได้กล่าวถึง เพราะว่า ถ้าผมมีความเชื่อมโยงถนนเส้นหนองฮีมา
ตำบลหนองทัพไทย ยังกันเงินไว้ แต่ยังไม่ดำเนินการ หลายอันนะครับที่สมาชิกหรือประชาชนท้วง
ติงมา ก็อ้างเขาบอกว่า เรามีแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 มาถึงขั้นนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
หาผู้ประกอบการได้ เรากันเงินไว้ตรงนี้เป็นข้อห่วงใยว่า สมาชิกหลายท่านถูกตำหนิถูกถามในพื้นที่ 
ดังนั้นจึงต้องอาศัยฝ่ายบริหารชี้แจงต่อสภาตรงนี้ครับว่า จะดำเนินการเคลียร์ยังไงออกมานะครับ 
และส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพัสดุหรือส่วนช่างหรือตรงไหนที่มันติดขัด มันต้องเล่าสู่สภาฟังครับ 
เพราะว่า ซีกหนึ่งก็คือฝ่ายบริหารเป็นตัวเดิน ฝ่ายสภาเป็นผู้ติดตาม ฝ่ายข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ 
ดังนั้น เราทั้งสามฝ่ายน่าจะร่วมกัน คนที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนนะครับ ตรงนี้น่าจะนำออกมา
กางตรงนี้ ให้สภาได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
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นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกทุกท่านครับ  สำหรับ 
ข้อห่วงใยของท่านธนพล โอฆะพนม ทราบนะครับ ส่วนความชัดเจนตามที่ท่านปลัดได้นำเรียนต่อ 
ที่ประชุมไปนะครับ ซึ่งตัวกระผมเองก็ยังสงสัยตอนแรกว่า คำว่า งบกลาง ทำไมไปแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ในปัญหาต่างๆ ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำถนนหนทาง ซึ่งที่ผ่านมาผมอาจจะ
เป็นนักการเมืองระดับชาติ ซึ่งติดตามกับท่านคณะรัฐมนตรีไปหลายพ้ืนที่ เราก็ใช้งบกลางในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งผมก็เข้าใจลักษณะแบบนั้น จนท่านปลัดมาอธิบายบอกว่า ถ้าเกิดสุดท้ายในส่วนนี้ต้องถูก
โอนงบประมาณมาดำเนินการ ก็เลยทำเป็นญัตติเสนอต่อที่ประชุม ส่วนความห่วงใยของท่านว่า ขอมติ
ที่ประชุมไปแล้วจะสามารถเร่งรีบในการทำให้ทันกับงบประมาณที่ขอไปได้หรือไม่ ยังมีหลายเส้นทาง 
หลายโครงการที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในการกันงบประมาณเอาไว้ ขอนำเรียนอย่างนี้ครับ ตัวกระผมเอง 
ตั้งแต่เข้ามาผมประชุมไม่ใช่การประชุมครับ วงหารือสภากาแฟทุกอาทิตย์ ทุกครั้ง ผมก็พูดในที่หารือ
กันบอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานของการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราไม่ใช่หน่วยงานหาเงิน เราไม่ใช่หน่วยงานเก็บเงิน เราเป็น
หน่วยงานใช้เงินไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ถ้าปัญหาของพี่น้องประชาชนสามารถแก้ไข
ลุล่วงไปได้เร็ว นั่นคือความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เราไม่ใช่หน่วยงานหาเงิน 
เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆ ที่ได้รับการกันเงินเอาไว้ ผมก็พยายามดำเนินการ และได้รับโทรศัพท์ 
จากสมาชิกเราตลอด และผมจะให้ท่าน ผอ.กองพัสดุนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ จะได้เข้าใจว่า หรือจะ
ได้สบายใจว่า จะสามารถดำเนินการได้เร็วทันท่วงทีตามกรอบงบประมาณที่เรากันเงินไว้หรือเปล่า  
นำเรียนทุกท่านว่า ในฐานะฝ่ายบริหารผมยึดเสมอว่า ต้องทำงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
โดยเร็วที่สุด เพราะเราไม่ใช่หน่วยงานหาเงินและหน่วยงานเก็บเงินครับ  

ประธานสภาฯ เชิญ ผอ.กองพัสดุค่ะ 
ผอ.กองพัสดุ (น.ส.อิชยา) กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและท่านสมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ในส่วนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 ที่ค้าง
อยู่นะคะ ตอนนี้กองพัสดุได้ดำเนินการประกาศและได้รับเอกสารจากกองช่าง ราคากลาง ร่างขอบเขต
งานเสร็จแล้วนะคะ ช่วงนี้อยู่ระหว่างประกาศที่หาตัวผู้รับจ้าง บางตัวที่มีราคาเกิน 5 ล้านบาท  
เราวิจารณ์ก็มีผู้วิจารณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะทำให้ระยะเวลาของการที่จะ
ได้ตัวผู้รับจ้างประมาณ 30 - 40 วัน ประมาณหนึ่งเดือน ตอนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้ว บางโครงการ 
ก็รายงานมาแล้ว บางโครงการก็มีการวิจารณ์ ซึ่งมีราคาเกิน 11 ล้านบาท ต้องมีการวิจารณ์ ซึ่งมี 
ผู้วิจารณ์ก็ต้องรอออกไปอีก ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งการดำเนินการตามปีงบประมาณ 2565  
ได้ประกาศไปครบแล้ว เพียงแต่ว่า คงต้องรอเวลาตามระเบียบของทางราชการค่ะ กราบขอบพระคุณ
ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
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นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  
ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก เมื่อสักครู่มีสมาชิก
หลายๆ ท่านก็เป็นห่วงเรื่องของการทำโครงการต่างๆ ที่ท่านผู้บริหารได้ดำริไว้นะคะ เราเป็นห่วงเรื่อง
การจัดสรรเวลา อันนี้ขออนุญาตนำเสนอการทำข้อบัญญัตินั้นเราทำไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นรูปเล่ม
เรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำอะไร แล้วที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา งานโครงสร้าง
พื้นฐาน 100% เราทำเต็ม 100% อยู่แล้ว ขออนุญาตนำเสนอว่า ฝ่ายบริหาร ส่วนราชการ ท่านปลัด 
กองช่าง หรือว่ากองใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งานพวกนี้เราทำเลยได้ไหม เพราะว่าดิฉันก็อาจจะมีความรู้
เพียงเล็กน้อย งานพัสดุนั้นหากไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถทำงานได้ แต่ก็มีหมายเหตุอยู่ว่า เราจัดซื้อ
จัดจ้างไปแล้ว เรารองบประมาณค่อยเรียกเขามาทำสัญญา ตรงนี้มันเป็นงานที่เราเตรียมแผนงานไว้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว พวกเราทำงานกันได้เลยไหม อันนี้ฝากนำเสนอท่านปลัด จริงๆ แล้วของพวก
นี้เราทำมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม อีก 3 เดือน ก็จะเป็นปีใหม่ จริงๆ แล้วต้นปีเราควรจะทำเรื่องนี้เสร็จ
แล้ว ค่อยทำอย่างอ่ืนไปอีก ดิฉันทราบค่ะว่า ในแต่ละปีนั้นนอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้ว  
เรายังมีเรื่องงบเงินอุดหนุนหรือเงินต่างๆ ที่ต้องผ่าน อบจ. ตรงนี้เป็นงานที่เร่งด่วน สิ่งที่มันมีอยู่แล้วทำ
รอได้ไหม ตรงนี้อยากนำเสนอ เพราะว่าพวกเราเองในฐานะเป็นสมาชิก ท่านผู้บริหารได้ทำข้อบัญญตัิ
เรียบร้อยในแต่ละปี เราก็ไปนำเรียนกับพ่ีน้องประชาชนว่า ปีนี้อำเภอของเราได้ทำอะไรบ้าง แต่ว่ามัน
จนข้ามปีมาแล้ว พวกเรายังไม่เสร็จงานกันเลย เป็นข้อห่วงใยของเราจริงๆ ว่า มันจะเสร็จแล้ว  
จะดีแล้ว จะได้แล้ว แต่เราไม่ได้รับความชื่นชม เราได้รับคำติติงและสอบถามเหมือนเงินในกระเป๋าพวก
เรา แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ เราก็พยายามที่จะอธิบาย แต่ว่าอยากจะนำเสนอว่า ทำอย่างไรให้
กระบวนการทางข้อกฎหมาย ทางวิธีการ ทางราชการให้มันถูกต้องและถูกใจ ตรงนี้อยากนำเสนอกับ
ท่านนายกค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านปลัดชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม

ครับ เท้าความปี 65 ของเรามีทั้งหมด 9 โครงการ ที่มันติดพันมาตั้งแต่ปี 65 และกันเงินไว้ ซึ่งขณะนี้ 
ก็ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งเหลืออยู่ที่ยังมีปัญหารีบดำเนินการอยู่ 6 ตัว คือ ทางเข้าสนามกีฬา และอีก 4 
โครงการ ซึ่งท่านสมาชิกพอรู้อยู่ว่า 4 โครงการอยู่พื ้นที่ไหนบ้างนะครับ ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการ
ดำเนินการแล้วปี 65 นะครับ ส่วนที่เหลือก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ปี 66 ข้อบัญญัติของเรา
ภาพรวมทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ 105 โครงการ ในเรื่องงานก่อสร้าง ตอนนี้ได้ประสานกองช่าง  
กองช่างก็เร่งรีบในการที่จะทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้แบบที่เสร็จมาล็อตแรก คือ 
47 โครงการ ตอนนี้จะเข้าสู ่กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างแล้วครับ จะเริ ่มต้นแล้ว เป็นโครงการ  
E-Bidding จำนวน 17 ตัว โครงการเฉพาะเจาะจงอีก 30 โครงการ ซึ่งก็ปรึกษากันอยู่ในขณะนี้ว่า  
ก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรในห้วงเวลาที่เราจะเร่งรีบ เคยคุยกับน้องๆ ที่ทำงานร่วมกันบอกว่า  
ปีนี้ขอเป็นนวัตรกรรมใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ไหมว่า เราจะทำการซื้อจัดจ้าง 
ทั้งเล่ม ให้เสร็จภายในมีนาคม พยายามนะครับ พยายามที่จะทำให้ได้ ก็คุยกับทีมงานกันอยู่ ซึ่งก็จะ
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เร่งรีบให้ทันการณ์ตามที่ฝ่ายบริหารท่านกำชับ ซึ่งท่านก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลาในการทำงานของ
ส่วนราชการ ซึ่งท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ว่าจะเป็นสภากาแฟทุกสัปดาห์ที่เราคุยกันทุกวันจันทร์ตอนเช้า 
ท่านได้ถามไถ่ตลอดเวลาว่า โครงการดังกล่าวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไปถึงไหนแล้ว ซึ่งท่านก็ไม่ได้ 
นิ่งนอนใจ จะดำเนินการเร่งรีบให้ทันความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนให้เสร็จโดยเร็วครับ  
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปลัดนะคะ ในส่วนของญัตติที ่ท่านนายกได้เสนอก็มีท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 
มาพอสมควรแล้วนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมค่ะ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ ขออนุญาตท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย) 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน 
งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน 
งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ   ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 ประธานสภาขอพักการประชุม 15 นาทีนะคะ 

*** พักประชุม 15 นาที *** 

ประธานสภาฯ   ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามความในข้อ 8 (3)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เหตุผล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดที ่ 1010/2561 ลงวันที ่ 14 พฤศจิกายน 2561 และคำสั ่งที ่ 289/2564 ลงวันที ่ 22 
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กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 คน ซึ่งได้ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 คน 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป จึงเสนอ
ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน ซึ่ง ได้ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 3 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ คนที่ 1 ค่ะ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 

นายเดชศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ผมขอเสนอท่านศศิธร  พรหมชัยนันท์ ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านเดชศักดิ์  โพธิศรี ได้เสนอท่านศศิธร  พรหมชัยนันท์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายนรากร  นาเมืองรักษ์ 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายตุลธร  ขามช่วง 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า ท่านศศิธร  
พรหมชัยนันท์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด คนที่ 1 ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด คนที่ 2 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อค่ะ เชิญท่านวสกมลค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล  
อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ ขอเสนอ 
ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ท่านวสกมล อ่อนประทุม ได้เสนอท่านบุญเลิศ  อุดหนุน เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายวรการ  กมลเลิศ 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายแทนรัฐ  สุจาร ี
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ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า ท่านบุญเลิศ  
อุดหนุน ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
คนที่ 2 ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
คนที่ 3 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขอเสนอท่านแทนรัฐ สุจารี ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านประไพ  ศรีสัจจา ได้เสนอท่านแทนรัฐ สุจารี เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายธนพล  โอฆะพนม 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายเดชศักดิ์  โพธิศรี 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า ท่านแทนรัฐ  
สุจารี ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 3 
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 1. ท่านศศิธร  พรหมชัยนันท์ 2. ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน 3. ท่านแทนรัฐ  สุจารี ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ที่ประชุม มีมติเลือก 1. ท่านศศิธร  พรหมชัยนันท์ 2. ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน 3. ท่านแทนรัฐ  สุจารี  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านจุรีภรณค์่ะ 
น.ส.จุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร  

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำหรับในระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ ดิฉันเองก็มีเรื่อง
ที่จะพูดในสภาอยู่ 3 เรื ่อง เรื ่องแรกก็คือเมื่อช่วงเช้าดิฉันมีประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมติในที ่ประชุมให้ประธาน
กรรมการได้นำเสนอต่อที ่ประชุม และกองยุทธศาสตร์ฯ จะได้จัดทำรายงานผลติดตามและ
ประเมินผลนำส่งสมาชิกทุกท่าน แต่ว่าในรายละเอียดค่อนข้างหนา ดิฉันจะขอสรุปสั้น ๆ และส่วน
หนึ่งก็คงจะได้นำเสนอต่อคณะผู้บริหารในลำดับต่อไป ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของ
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แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คะแนนเต็ม 100 ผลการประเมิ นได้ 
93.50 คะแนน ส่วนที่สองเป็นผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ 93.89 คะแนน ในส่วนของการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่กล่าวมาเป็น
ภาคทฤษฎี ต่อไปเป็นภาคปฏิบัติ โครงการที่พวกเราเพื่อนสมาชิกจากเขตอำเภอต่าง ๆ ได้เสนอ
และผ่านการประชาคมแผนที่บรรจุอยู่ในโครงการทั้งสิ้น 843 โครงการ แต่ว่าสามารถนำมาปฏบิัติ
ได้จริง 176 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.88 ถามว่าทำไมได้ร้อยละเปอร์เซ็นต์น้อย เพราะว่า  
แผนเราบรรจุไว้มากกว่างบประมาณ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของประเมินผลความสามารถ  
ในการนำประเมินผลความสามารถในการนำโครงการไปปฏิบัติในปี 2565 สรุปโครงการทั้งหมด  
ที่บรรจุไว้ในแผนข้อบัญญัติมีทั้งหมด 176 โครงการ โครงการที่ทำแล้วเสร็จไปแล้ว 69 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 39.20 และเหลือโครงการที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินงาน 82 โครงการ คิดเป็น 
46.59% ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อสักครู่ ผอ.กองพัสดุก็ได้ตอบว่าได้มีการจัดซื้อ  
จัดจ้างไปแล้วเพิ่มเติมไปแล้วบางส่วนก็แสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ วันนี้เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 
2565 เป็นงบประมาณใหม่แล้ว ยังไงก็ต้องฝากฝ่ายบริหารช่วยขันน็อตแน่น ๆ ด้วยนะคะ เพราะว่า
การดำเนินงานของ อบจ. จะให้บรรลุเป้าหมายไปได้ก็คงจะต้องอาศัย 3 ส่วนช่วยกัน ก็คือ  
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ และส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายสมาชิก เพราะว่าตอนนี้พ่ีน้องประชาชนก็รอคอย
ที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราในปีงบประมาณ 2565 
เราตั้งงบประมาณไว้ที่ 650 ล้าน อบจ.ได้นำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนา 294 ล้าน ไม่รวมงบ
บริหาร ไม่รวมงบการจัดการ ไม่รวมเงินเดือนค่าตอบแทน งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว 177 ล้าน 
คิดเป็นร้อยละ 60.26 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดิฉันถึงบอกว่าในภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
มันไม่เหมือนกัน ในส่วนการทำงานก็อยากจะให้ อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นองค์กรใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ  
แต่ว่าวันนี้การที่เราจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยงบประมาณเข้ามาในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน 
แต่ดิฉันถามว่าถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ติดขัดอะไร ถ้าจะอ้างว่าไม่มีฝ่ายบริหารก็คงจะไม่ใช่แล้ว วันนี้
ฝ่ายบริหารครบพร้อม ยังไงก็ต้องฝากฝ่ายบริหารช่วยขับเคลื่อนช่วยขันน็อตแน่น ๆ ด้วยนะคะ  
ส่วนเรื่องท่ี 2 วาระท่ี 3 ดิฉันขออนุญาตย้อนกลับไปวาระที่ 3 ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2656 
ทราบว่ามีระยะเวลาให้ดำเนินงานถึง 4 เดือน หรือ 120 วัน แต่ทำไมสภาเราพึ่งได้เสนอเมื่อเดือน  
ที่แล้วและส่งร่างให้กับสมาชิกเมื่อต้นเดือน ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ในการที่จะเสนอวาระญัตติร่างตัวนี้จะ
เข้าสภาอีกรอบก็ขอให้ได้เรียกประชุมหรือว่าตั ้งคณะกรรมการในการศึกษาหารือเกี ่ยวกับ  
ข้อกฎหมายที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยก็จะดีมาก ๆ นะคะ อย่าเข้าสภาแบบ
เร่งรัดกระชั้นชิดเกินไป ก็ฝากสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย ส่วนวันนี้ก็ขอ
แสดงความยินดีกับ สจ.คำสี ได้ของขวัญปีใหม่ 11 ล้านบาท ส่วน สจ.จุรีภรณ์ วันนี้ไม่ขอช้างไม่ขอ
ม้าและยังไม่ขอลาไปก่อนค่ะ แต่ว่าจะขอให้นายกช่วยซ่อมถนนให้ก็เป็นปัญหามากในส่วนของถนน 
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อันดับแรกก็คงจะเป็นถนนสาย อบจ.รอ. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของพวกเรา ก็จะเป็น อบจ.รอ. 
สายบ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทองจำเลขที่ถนนไม่ได้เพราะว่าอยู่ป้ายมันเลอะเลือนพอสมควร 
อบจ.รอ.สายบ้านหนองบัวโนนตาลไปบ้านโนนสั้น - โนนรัง และอบจ.รอ.สายบ้านหนองแก้ว ตำบล
หนองแก้ว สายนี้จะเป็นช่วง ๆ ยาวไปถึงตำบลแคนใหญ่ จากแคนใหญ่จะแยกไปหางกุดไปผือฮี  
มันจะเป็นเชื่อมต่อระหว่างอำเภอได้ด้วยก็ฝากท่านฝ่ายบริหารฝ่ายช่างด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลา
ไปก่อน สวัสดีค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก ค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ต่อคำที่ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร พูดถึง ผมขออนุญาตชื่นชมคณะทำงานติดตามและ
ประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านได้เข้ามาหารือและรายงานผมได้ทราบว่าคณะกรรมการ
ชุดนี้ทำงานอย่างแข็งขันมากยังยืนยันกับสมาชิกทุกท่านว่าแนวคิดของผมคิดเสมอว่า อบจ.เราไม่ใช่
ธนาคาร ผลสำเร็จของ อบจ.เราคือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในยุคของผมที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการที่เราเสนอขอจาก  
ที่ประชุมไปให้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่ท่านเสนอเรื่องถนน 3 เส้น ก็นำเรียนว่าถนนเส้นบ้านสงเปลือย
พรุ่งนี้เครื่องจักรจะเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้นะครับ ส่วนอีก 2 เส้น เดี๋ยวจะให้ทางกองช่าง  
เขาไปสำรวจดำเนินการให้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเดชศักดิ์ ค่ะ 
นายเดชศักดิ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ลงพื้นที่อำเภอเสลภูมิและ  
ช่วยดูแล แต่ตอนนี้เครื่องจักรกำลังเข้าไปทำที่ถนนที่มันขาดพนังชีบ้านสำโรงก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าอีก
เส้นหนึ่งตรงป่ากะเดาทางอบต.นาเลิงก็ติดตามมาว่าช่วยพูดในสภาให้ด้วย เร่งให้ด้วย เพราะว่า 
เป็นช่วงทำ แต่อีกจุดหนึ่งที่ขาดเขาซ่อมแล้ว อีกจุดหนึ่งตรงหมู่ 9 บ้านแห่ เหลือตรงป่ากะเดา  
ที่ขาดใหญ่ ๆ ก็เสร็จจากสำโรงก็คงจะมาที่นี่ใช่ไหมครับท่านก็ต้องฝากท่านนะครับ ส่วนอีกเรื่อง
หนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องเมื่อกี้เขากลับไปแล้วนะครับเป็นเพื่อนกันประธานชมรม รพ.สต.  
ก็ได้คุยกับเขาหลายอย่างและรู้สึกว่าในเรื่องของการถ่ายโอนในเรื่องนี้มาน่าจะเป็นประเด็นปัญหา
เยอะมาก เพราะฉะนั้นในการที่จะทำงานต่อไปให้มันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผมอยากจะเสนอ
ว่าทาง อบจ.เราน่าจะมีคณะกรรมการในหลาย ๆ ส่วนเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะร่วมกับทางชมรม  
รพ.สต. คือมันจะได้ชัดเจนและทีมอย่าง สจ.มีตัวแทนเข้าไปร่วมด้วยและจะได้กระจายข่าวสารและ
การทำงานก็จะไปในจุดหมายเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะนำเสนอตรงนี้ด้วย แล้วเรื่องที่สาม
เป็นเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นงานใหญ่
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ก็คือร้อยเอ็ดเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของโรงเรียน  
ทั่วภาคอีสานจะมาที่นี่ 20 จังหวัด และคนประมาณ 9 แสนคน ที่สำคัญก็คือโรงแรมเต็มหมดแล้ว  
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นะครับ เพราะฉะนั้นในนามที่เราเป็น อบจ. ในนามที่เราเป็นเจ้าภาพ เรามีแนวทางต้อนรับเขาอย่างไร
หรือมีบทบาทอย่างไรบ้างก็อยากจะฝากไว้นะครับ คนเยอะมากประมาณ 9 แสนคน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก ก็ขออนุญาตชี้แจงให้กับท่านสจ.เดชศักดิ์  

โพธิศรี วันนี้เครื่องจักรเราทำงานอยู่ที ่บ้านสำโรง ตำบลนางาม เสร็จจากที่นางามเราก็จะเอา
เครื่องจักรไปดำเนินงานต่อที่ป่ากะเดาที่ตำบลนาเลิง ซึ่งผมเองได้ไปลงพื้นที่ไปพูดคุยกับท่านนายก
ทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้ว ส่วนในประเด็นเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมต้องฝาก
สมาชิกทุกท่านช่วยรับฟังข้อมูลมาเพื่อให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย เพราะว่าหลังจาก
ที่เรารับโอน รพ.สต.มา โดยส่วนตัวผมเองผมก็ยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างยังไม่ 100% เหมือนเดิม 
เพราะบางสิ่งบางอย่างก็ยังติด ๆ ขัด ๆ ในการดูแลพ่ีน้องประชาชน ใช้คำว่าเราเองไปเอาคนรักเขามา 
บางทีคนรักเก่าเขายังหวงของเขาอยู่ เราเองก็พยายามเมื่อได้คนรักมาแล้ว เราก็จะต้องพยายาม
ดูแลให้ดีที่สุด เพราะการดูแลคนรักที่เรารับเขามาเหมือนกับการคือเราไปดูแลพี่น้องประชาชน  
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาที่มันเกิดตอนนี้ยอมรับว่าหลายพื้นที่ยังเกิดปัญหา
ยังเป็นการบริการยังไม่เหมือนเดิมแต่หลายพ้ืนที่เริ่มเข้าที่เข้าทางเพราะเรามีคณะทำงาน ซึ่งนำโดย
ท่านที่ปรึกษาศิวพลท่านคณะทำงานของเราทำงานแข็งขันมากประชุมทุกวันประชุมวันหนึ่งหลาย
คณะวันนี้หลังจากเสร็จจากที่ประชุมแล้วท่านที่ปรึกษาศิวพลก็จะหารือกับทางท่านปลัดเกี่ยวกับ
เรื ่องตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก ส่วนที่ท่านบอกว่าอยากให้สมาชิกของเราได้มีส่วนร่วมคือเรามี
คณะอนุกรรมการที่ตั้งโดยคณะกรรมการชุดใหญ่และตั้งเป็นคณะอนุฯ ซึ่งตอนนี้ในคณะอนุฯ  นั้น 
ก็จะมีสมาชิกทุกท่านทุกอำเภอที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปรับทราบปัญหาและชี้แจงและ  
นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้คณะชุดใหญ่ได้รับทราบและนำให้ทางคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดในการดำเนินการ ส่วนเรื่องงานวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นงานศิลป - 
หัตถกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 2 ปีก่อนเขาเคยของบประมาณจาก
ทางเรามาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติงบประมาณในช่วงนั้นไป แต่เนื่องจากว่า
ติดสถานการณ์โควิดทำให้โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมก็เลยเลื่อนมาจนถึงตอนนี้ ถามว่าตอนนี้
ทาง สพฐ.เอง อนุมัติให้จัดด้วยเวลากระชั้นชิดด้วยอนุมัติจัดในเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้น  
การเตรียมการต่าง ๆ ก็ฉุกละหุกพอสมควร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราผมเองได้คุย
กับท่านผู้อำนวยการเขตและยืนยันและยินดีบอกท่านว่าอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้เราจะช่วย
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นหน้าตาของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเพียงแต่
ว่าด้วยปีนี้ที่เขาของบประมาณมาเราไม่สามารถดำเนินการให้เนื่องจากว่าข้อบัญญัติเราได้ผ่านไป
เรียบร้อยแล้วเราก็เลยดำเนินการในการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ก็ฝากว่าทุกท่านก็ช่วยกันครับ 
เพราะมันเป็นหน้าตาของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.ประไพ ศรีสัจจา ค่ะ 
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นายประไพ  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย พอดีผมคงจะพูดเรื ่อง รพ.สต.  
ท่านนายกติดเครื่องมาผมได้รับเอกสารจาก ผอ.รพ.สต. ในเขตอำเภอโพนทราย ผมได้ถ่ายเอกสาร
ชุดหนึ่งฝากไว้กับท่านเลขาสุวัฒน์ ฝากไว้กับท่านแล้วเพ่ือเรียนท่านนายก แต่ถ้าผมไม่พูดก็ไม่ได้ครับ 
เพราะว่าเขาระบุรายละเอียดประเด็นที่สำคัญเสนอท่านสจ.ประไพ เพื่อนำเข้าที่ประชุม อบจ.
ร้อยเอ็ดก็เลยต้องขออนุญาตพูดนิดเดียวครับ เพราะว่าเอกสารเดี๋ยวท่านนายกไปดูเพิ่มครับ คือ
อำเภอโพนทรายจะเป็นอย่างนี้ครับ เราอยู่ด้วยกันแบบเอื้ออาทรเป็นกันเองมี 5 รพ.สต. หลังจาก  
ที่เราถ่ายโอนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นมา หลังจากนั้น ผอ.รพ.สต. มีปัญหาอะไรจะต้องมาคุย
เดือนละครั้งกับผมที่บ้านผมก็มีปัญหาต่าง ๆ แลกเปลี่ยนกัน ผมก็บอกว่างบประมาณไม่รู้เรื่ องว่า
เป็นอย่างไร เพราะส่วนกลางเขาจะดูแลอย่างไร ส่วนของ อบจ. เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเราก็จะ
พยายามดูแลเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแต่ปัญหาหลักที่สำคัญก็คือโพนทรายถูกน้ำท่วมพอจังหวะ  
น้ำท่วมครับ รพ.สต.ต้องย้ายไปอยู่วัดนี่คือปัญหาที่หนึ่งช่วงน้ำท่วมเป็นเกือบ 2 เดือน ต้ องเอา
เจ้าหน้าที่เอายาเอาอะไรขนเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เข้ามาอยู่ที่วัดที่มีที่สูง ส่วนที่เอามา
ไม่ได้เกิดความเสียหายมาก ท่านนายกก็ได้ให้กำลังใจกับคณะทีมงานของ รพ.สต.เรา ก็ได้รับความ
อบอุ่นจากท่าน ปัญหาที่สองก็คือปัญหาอาคารสถานที่พอน้ำลดอาคารไม้ต่าง ๆ ก็เริ่มทรุดรั้วรอบ
ขอบชิดเริ่มทรุดเริ ่มพังเขาแค่ว่าเราจะมีงบประมาณที่จะต้องดูแลเขาก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  
ก็อยากกราบเรียนว่าของ    รพ.สต. ผอ.รพ.สต.ตอนนี้เป็นผู้ที่ประสานหลักกับพ่ีน้องประชาชนดูแล
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเอาใจใส่ประชาชนและที่สำคัญคือคณะ อสม.ของพวกเราจะอยู่ 
ที่นั ่นหมดร่วมกันทำงานก็ขอฝากกราบเรียนท่านนายกอีกครั้งหนึ ่งครับเอกสารทุกอย่างที ่เขา  
ขาดแคลน เขาระบุมามี รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา รพ.สต.บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว
และ รพ.สต.บ้านสว่าง ตำบล ศรีสว่าง ที่อยู่ในที่ลุ่ม นะครับนี่คือท่ีไปที่มา เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาต
กราบนำเรียนตามหนังสือและเสนอหนังสือฝากท่านนายก ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกทุกท่าน ครับต้องขอบพระคุณท่านประไพ 

ศรีสัจจา ที่เป็นห่วงเป็นใยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผมทราบครับลงพื้นที่กับท่านทราบว่า 
ท่านเป็นห่วงเป็นใยและใกล้ชิดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างมากเรื่องข้อมูลอะไรต่าง ๆ 
ที่ท่านนำมามอบไว้เดี๋ยวผมจะมอบให้กับทางท่านที่ปรึกษาศิวพลนำไปดำเนินการดูว่าจะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเจษฎา แสนบุญมี ค่ะ 
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นายเจษฎา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเจษฎา  แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ เขต 3 ขออนุญาตครับท่านประธานครับ ขออนุญาตเสริม  
ท่านจุร ีภรณ์นิดหนึ ่งครับ ท่านนายกครับ ในฐานะที ่ท่านเป็นประธานแผนนะครับ ผมเป็น
คณะกรรมการแผนตามที่ท่านได้รายงานนะครับว่า อบจ.ของเรามี 176 โครงการ แต่ดำเนินการ  
ไปแค่ 69 โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แค่ 39 ส่วน อีกเรื่องครับท่านประธานครับ จะฝากท่าน
ประธานไปยังท่านนายก ถนนสายบ้านดอนแคน บ้านสาหร่ายนะครับ งบ อบจ. ในข้อบัญญัติ 
ปี 2566 ท่านนายกครับ เป็นงบแค่ 2 ล้านบาท ยังไงท่านปลัดก็รับประกันแล้วว่า จะพยายามเร่ง
ยังไงผมในนามตัวแทนพี่น้อง เขต 3 อำเภอสุวรรณภูมิ ใคร่ขอความกรุณาให้เร่งให้ด้ว ยนะครับ 
เพราะว่าตามที่ท่านปลัดได้แจ้งมา ผมรีบยกมือเลยนะครับ 11 ล้านบาท เพราะจะได้เห็นว่า จังหวัด
ร้อยเอ็ดของเราคงจะไม่มีการกันเงินมากมาย การกันเงินมากกว่า อบจ.อื่น ผมเชื่อว่า มิได้เป็นหน้า
เป็นตาให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ดหรอกครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกทุกท่าน ครับ ผมทราบถึงความ

ห่วงใยของท่านอยากให้ภาพพจน์ออกมาดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การอยากเป็นข้อมูลให้ทางเจ้าหนา้ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเร่งรัดในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามที่เสนอเข้ามานั่น คือ 
สิ่งที่ผมจะไปดำเนินการครับ ส่วนเรื่องถนนอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าเราเองทราบนะครับ
ว่าปัญหาต่าง ๆ มันเกิดขึ้นมาเยอะพี่น้องต่าง ๆ สะท้อนมาแล้วอยากให้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเวลาผมลงพื้นที ่กับท่าน สจ.เจษฎา ท่านก็บอกว่าอยากรีบให้ถนนเ สร็จ  
เพราะท่านอยากรีบเปิดอยากให้ผมไปเปิดถนนให้ผมก็อยากไปเปิดเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเร่ง
ทางเจ้าหน้าที่ของผมเหมือนกันครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านวรการค่ะ 
นายวรการ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายวรการ  

กมลเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี ท่านประธานครับ 
จริงๆ ผมไม่น่าพูดหรอกว่า ท่านประธานเห็นผู้อายุมากให้พูดเป็นคนท้ายๆ ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ 
พูดก่อนท่าน พูดหลังนายไม่มีคนรับฟังเท่าไหร่ ท่านประธานครับ 2 ปีผ่านมา ท่านยังสวย
เหมือนเดิมนะครับ กรุงเทพมหานครมีถนนเส้นหนึ่ง ถนนงามวงค์วาน ถ้าแปลเป ็นบ้านเราก็  
งามหมดเซื้อหมดซุม ที่สภาแห่งนี้สมาชิกก็สวยนะครับ ไม่เชื่อถามท่านนายกดูนะครับ เมื่อวันที่ 6 – 
16 ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสออกประเมินและติดตามแผนของ อบจ.และได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรยีน
ของ อบจ. ซึ่งก็ต้องขอชมเชยท่านผู้บริหารสถานศึกษาเห็นแล้วภูมิใจ ดีใจที่มีผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีจิตใจที่จะพัฒนาการศึกษาให้รุดหน้าไปนะครับ เข้าไปดูบริบททั่วไปๆ แล้วร่มรื่นสะอาดสะอ้าน 
น่าเรียน แต่ในความน่าเรียนก็มีปัญหาที่ต้องคุยกัน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารมา คุยกันเข้าใจกัน
รับทราบ เพียงแต่ว่าผมเป็นเพียงสมาชิกไม่สามารถที่จะไปเอื้ออะไรมากมายนัก แต่ก็จะสะท้อนให้
ฝ่ายบริหารได้เห็นนะครับ หลายอย่างหลายโครงการที่เกิดความล่าช้า ท่านต้องเข้าใจว่า การศึกษา
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ทุกวันนี้เป็นการแย่งชิงนักเรียน แต่ละหมู่บ้านจะมีรถวิ่งผ่านไม่รู้ว่าจะไปโรงเรียนไหนบ้าง แย่งเด็ก 
ทีนี้โรงเรียนของเรา 4 โรงเรียน ซึ่งหนึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนเฉพาะด้าน ด้านกีฬาเป็นเลิศ แต่อีก 3 
โรงเรียน เราน่าจะสร้างให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นโรงเรียนที่ใครๆ ก็อยากมาเรียน งบประมาณก็
ทุ่มให้ แต่ในการทุ่มให้เป็นการทุ่มที่ทันเวลาไหม และเข้าใจปัญหาของเรื่องการศึกษาไหม เอาง่ายๆ 
แย่งชิงนักเรียนกัน งบซื้อรถรับส่งนักเรียนก็ยังล่าช้า ผมไม่รู้ว่ารถรับส่งนักเรียนมันมีนวัตรกรรมไหม 
ทำไมมันถึงล่าช้า เพราะว่าตอนจะขนนักเรียนต้องรีบไปรับนะครับ เขาก็เห็นว่าโรงเรียนนี้ มีความ
พร้อม อะไรที่ส่งเสริมเขาได้ก็ส่งเสริมไปครับ หรืออย่างที่ต้นไม้ล้มทับโรงเรียนขออนุญาตนะครับ 
โพธิ์ทองพิทยาคมก็ยังเห็นเป็นรอยอยู่นะครับ หรือจะเก็บไว้ดู ท่านผู้บริหารท่านก็เอาวิกฤตมาเป็น
โอกาส ต้นพะยอมต้นนั้นตัดเป็นท่อนๆ แล้ววางเป็นให้น่าดูน่าชม แต่มองไปที่หลังคาที่มันเสียหาย 
โนรูจะไมใ่ช่โนรูนะครับ มันจะมากกว่านั้นอีกนะครับ เวลาฝน ฝนทุกวันนี้ไม่ใช่ฝนดีนะครับ ฝนไม่ดี 
ถ้าฝนดีมันไม่ท่วมหรอกครับ ที่นี้ไม่รู้ว่ามันไม่ดี ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ โครงหลังคาหรือฝ้าเพดานจะไป
นะครับ ถ้ามีงบอะไรที่มันเร่งด่วน มีงบอะไรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ผมไปดูก็ไม่มากมายอะไร 
ให้ชุมชนเขาเห็นว่า เมื่อเรารับโรงเรียนเข้ามาอยู่ในความดูแลต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เราก็รู้นะครับ  
ตัวนี้ฝากท่านด้วย ขอชื่นชมผู้บริหารและโรงเรียนต่างๆ ดูแล้วประทับใจนะครับ ในส่วนของอำเภอ
หนองฮี หลายท่านก็พูดอำเภอนั่นอำเภอนี้มีปัญหา อำเภอหนองฮีไม่รู้จะมีปัญหาไหม อยากจะใช้  
คำว่า แล้วแต่วาสนา คือถามฝ่ายบริหารก็ ผมกำลังติดตามให้อยู่ครับ ผมไม่รู้ว่าติดตามแบบไหน 
นะครับ ทุกอย่างต้องมีคำตอบว่า วันนี้ได้เท่านี้ คือรู้นะครับ กำหนดระยะเวลา ถ้าทำไม่ได้ก็บอกว่า
โครงการนี้ทำไม่ได้ เราจะได้รู้บอกพี่น้องว่าทำไม่ได้หรอก ถามฝ่ายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า  
ผมผ่านเรื่องไปแล้ว ผมลำบากใจครับ เป็น สจ.มา 2 ปี ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้หน้าที่หรอกครับ เขาก็ว่า 
สจ.ต้องมีอะไรให้ชาวบ้านเขาเห็นเป็นผลงาน ผมบอกว่า พันธุ์ปลาใหญ่มีหลายถุง ต้นกอไผ่ก็หลาย
ต้น นั่นล่ะผลงานของ อบจ.ผลก็เลยบอกเขา เขาก็บอกว่า เฒ่าแล้วเป็น “สจ.บ่คือเนาะ บ่ได้หยังจัก
แนว” ผมก็เลยคิดว ่า มันน่าจะใช่นะ มันอยู ่ไกลปืนเที ่ยง  แล้วมองไม่เห็น โชคดีมีเด ็กขี่
รถจักรยานยนต์ล้ม เขาโพสต์ลงทันทีเลย ผมอยู่งานอยู่ในเหตุการณ์ แต่ผมยังไม่เรียนท่านนายก 
ท่านนายกโทรหาผมเลย ขณะที่พระกำลังสวดอภิธรรม พอพระสวดเสร็จ ผมก็จับไมค์พูดเลย  
ท่านนายกอนุมัติงบแล้ว 500,000 บาท ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงในขณะนั้นนะครับ มันน่าจะล้มตั้งนาน
แล้วนะครับ ต้องเอาความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวผลักดันใช่ไหม เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่า 
จะได้เมื ่อไหร่นะครับ อีก 2 ปี ผมจะได้ไหม ท่านประธานท่านเคยฟังโฆษกพูดเวลาในงานไหม  
เขาพูดแกมตลกนิดหนึ่งนะ ต่อไปนี้จะฟังเพลงที่ 1 ชื่อเพลงก็บอกไป เพลงที่ 2 ก่อนฟังเพลงที่ 1  
ก็ฟังเพลงที่ 2 ก่อน เหมือนกันกับปีนี้ ปี 65 ยังไม่ทำ ก็พูดปี 66 แล้ว ผมก็ ยังสะท้อนอยู่ ตอนนี้
อำเภอหนองฮี 4,530,000 บาท โครงการนี ้ จนบัดนี ้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับ  
เพื่อนสมาชิกเขาพูดถึงปี 66 ผมนี่ก้มหน้าเลย ที่มาประชุมนี่เพราะอยากมานะครับ ที่สมัคร สจ.  
ก็เพราะอยากเข้าเมือง อยากมาประชุมนะครับ เป็นข้าราชการบำนาญก็พออยู่ แต่อยากแอคทีฟ 
ไงครับ มาก็คิดว่าจะสร้างความเจริญให้ชาวบ้านได้ เป็นตัวชี้เป้าว่า ท่านนายก ฝ่ายบริหาร ตรงนั้น
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ตรงนี้ แต่ชี้แล้ว ก็เหมือนเดิม ก็ฝากนะครับ ไม่อยากจะพูดมาก คล้ายๆ กับตอนนี้ทำไปแล้ว ภาษา
บ้านเราเรียกว่า ตบหัวแล้วลูบหลัง ออกไปแล้วก็เหมือนเดิม ตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้เลย วันนี้
กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการประชุมนะครับ เป็นครั้งแรกท่ี สจ.ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ถึง
ไม่มีประชุม ก็ไม่รู้ว่าผมจะกล้าไหม ผลัดผ่อนเขามาหลายครั้งแล้ว ฝ่ายบริหารก็ใกล้แล้วพี่ๆ ไม่รู้
ยังไง ผมล่ะเหนื่อยใจนะครับ ปีหนึ่งผมทำงานคุ้มค่ากับเงินเดือนไหม 19,440 บาท หรือจะคืนให้
หลวงครับ ทำงานไม่คุ้มนะครับ ผมก็ทำงานราชการเหมือนท่านครับ จนเกษียณอายุราชการ ก็พอ
เข้าใจปัญหา เข้าใจอะไร แต่ยังไม่ลึกซึ้งเท่าพี่น้องประชาชนเลือกมานะครับ เห็นคุณค่า แต่ว่า  
คุณค่าที่ไม่มีอะไรเลย 2 ปีที่ผ่านมา ท่านประธานครับผมไปเห็นตรงนี้ฝากเอาไว้ ไม่อยากพูดนาน
หรอกครับ มันถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ล่ะ อยู่ในกำสวนชี้ปากเขาบอกว่า ครืนๆ ใช่ฟ้ารองเรียมครวญ แต่ที่
หนองฮีไม่ใช่นะครับ ครืนๆ ใช่ที่ฟ้าร้อง รถวิ่งถนนพัง ปี 66 งบ 65 ยังไม่สร้าง ฝนตกใช่ฝนล้าง  
เรือนใคร ร้อน ใช่ร้อนไฟไหม้ เดือดร้อนประชาชี ขอบคุณครับประธาน   

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทุกท่านครับ ฟังการระบายความในใจของท่านสมาชิกผมก็มีความรู้สึกก็เห็นด้วยกับท่านนะครับ  
ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ท่านก็เห็นตรงกันกับผมครับ ผมเองมีความรู้สึกว่า 
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีไม่กี่โรงเรียน จะเทียบกับจังหวัดกาฬสินธุ์  
เขารับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาไม่ 100% แต่เขามีโรงเรียนในสังกัด 30 กว่าโรงเรียน  
เขายังบริหารจัดการได้ เรามีโรงเรียนในสังกัดของเราแค่ 4 โรงเรียน ผมไม่อยากเห็น  โรงเรียน 
ในสังกัดของเราอยู่ไปเหมือนกับอยู่รอวันที่เด็กนักเรียนน้อยลงๆ จนสุดท้ายไม่มีลูกหลานนักเรียน  
มาเรียน ตั้งแต่รับตำแหน่งมามีโอกาสออกไปเยี่ยมสถานศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน ก็ใช้คำว่า ผมก็มีความ
ตั้งใจนะครับ อยากให้แต่ละโรงเรียนมีข้อเด่นแต่ละโรงเรียน อย่างที่ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  
ผมไปดูและก็ทราบว่า เมื่อก่อนที่โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมเรามีชื่อเสียงเรื่องวงโยธวาทิต ตอนนี้  
เรามีนักเรียนอยู่ 200 กว่าคน ทำอย่างไรในโอกาสข้างหน้าให้โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมของเรา  
ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ผมตั้งใจไว้ว่า อยากให้โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมมีความโดดเด่นเรื ่อง 
วงโยธวาทิต ผมหวังแค่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดและพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทองพิทยาคมแล้วบอกว่า เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ขาดให้นำเสนอมา ผมจะดำเนินการ
หาทางช่วยจัดการและหาครูฝึกที่ไปแข่งขันในระดับประเทศได้ แต่เป้าหมายอันดับแรกคือ อยากได้
เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนอื่นในสังกัดของเราด้วย อย่างที่ผมเรียนมีแค่ 4  
โรงเรียน ผมอยากให้แต่ละโรงเรียนทำให้มันดีให้การที่มีโรงเรียนในสังกัดมันเป็นหน้าตาของเรา  
ถ้าเกิดเราทำได้ดีแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้รับหน้าตาไปด้วย เพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน ผมทราบในตรงนี้ดีครับ ส่วนความในใจที่ท่านพูดถึงที่ท่านสะท้อน
ปัญหาต่างๆ เรื่องงบประมาณที่มันล่าช้า ผมยอมรับนะครับว่า ได้รับการติดต่อจากท่านบ่อยครั้ง 
และผมก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งเหมือนกัน ระหว่างท่านแจ้งกับผม กับผมแจ้งเจ้าหน้าที่ผมก็  
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ไม่ทราบว่า ใครจะมากกว่ากัน ทุกครั้งที่ท่านแจ้งมา ผมก็โทรศัพท์แจ้งไปแทบทุกครั้งที่มีวงสภา
กาแฟตอนเช้าทุกอาทิตย์ ผมก็จี้เจ้าหน้าที่ทุกครั้งอย่างที่ผมนำเรียนทุกท่านว่า เป้าหมายของผมคือ
การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร็ว ตอนนี้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่งอยู่ข้าง
หลัง ท่านก็คงได้รับเสียงสะท้อนแล้วว่า สมาชิกมีความเห็นยังไงกับการที่ดำเนินการโครงการต่างๆ  
มันล่าช้า ทุกท่านก็คงนำไปปฏิบัติเพื ่อให้การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเสียงสะท้อนต่างๆ  
จากสมาชิกจะได้หมดไป เป็นกำลังใจให้กับพี่นะครับ ผมเชื่อว่าพี่ก็ยังมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ให้กับพี่น้องประชาชน ผมก็เป็นกำลังใจและจะทำงานให้ท่านมีผลงานในอำเภอหนองฮีให้ได้มาก  
อยากให้พี่น้องประชาชนยอมรับว่า เป็น สจ.แล้วมีผลงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเส้นที่ท่าน
บอกว่า ผมโทรศัพท์ไปหาท่านตอนที่อยู่ในงานศพ ตอนนี้ผมได้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทำเรื่องขอมา
อนุมัติแล้ว จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการแน่นอนครับ พูดคำไหนคำนั้นสำหรับนายกเศกสิทธิ์
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านคม  กนกนภากุลค่ะ 
นายคม เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ขอบคุณท่านนายกแทนพี่น้องลูกหลาน

ชาวอำเภอพนมไพร ท่านพูดได้หล่อมากเลยครับ ผมฟังท่านพูดแล้วผมเคลิ้ม ผมเชื่อว่าความตั้งใจ
ของท่านจะตกสู ่ล ูกหลาน โดยเฉพาะโรงเรียนโพธิ ์ทองพิทยาคม จริงๆ นักเรียนโรงเรียนนี้  
มีความสามารถด้านดนตรีจริงๆ ครับ ผมพูดเสมอว่า ขอแค่เพลงเดียวนะครับ ขอเพลงเดียวรวยเลย
นะครับ หลายๆ ที่เด็กบ้านนอกหลายคน จับเพลงเดียวออกอัลบั้มรวยเลยนะครับ รายการชิงช้า
สวรรค์ส่งคนไปเป็นดาว เป็นเศรษฐีหลายคนนะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะตั้งใจทำเพื่อพี่น้องลูกหลานชาวร้อยเอ็ดนะครับ ผมขออนุญาตเรื่อง
งานสาธารณสุขนิดหนึ่งนะครับ จริงๆ จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพ คือเรื่องของพยาธิ
ใบไม้ในตับ ซึ่งส่งผลจะทำให้เป็นมะเร็งในท่อน้ำดีในอนาคต เนื่องจากว่า จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้อง
ประชาชนบริโภคเรื่องของปลาดิบและเรื่องของการขับถ่าย เรื่องของการเทสิ่งปฏิกูลไปเททิ้งตาม  
ทุ่งไร่ทุ่งนา ซึ่งไม่มีจุดที่มีการกำหนดที่แท้จริงนะครับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสมัย
ท่านนายกมังกร ท่านก็ได้มีงบประมาณอุดหนุนเพ่ือก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ
ทำได้ที่อำเภอโพนทอง ตำบลโนนชัยศรี และที่อำเภอพนมไพร ตั้งงบประมาณไว้ตั ้งแต่ปี 2563  
แต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากว่า ติดเรื่องของพื้นที่เนื่องจากว่ามีการประชาคมแล้วไม่ผ่าน
นะครับ ซึ ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรได้มีการเปลี ่ยนผู ้บริหารใหม่รอบนี้  
ได้มีการเข้าไปสำรวจทำประชาคมและพาพี่น้องประชาชนเข้าไปศึกษาดูงานเรื่องของบ่อบำบัด  
ซึ่งพี่น้องประชาชนถือว่าให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนที่อยากจะทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เคยทำโครงการนี้มานะครับ ทางพื้นที่ก็มีความพร้อม  
ผมจึงนำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่า ในบัดนี้พื้นที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่อง
ของงานสาธารณสุข เพื่อจะตอบสนองกับนโยบายของจังหวัดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากฝาก
ท่านหากมีโอกาสก็อยากให้ท่านขับเคลื่อนต่อไปนะครับ งบประมาณที่ตกไปก็อยากให้ท่านเคาะฝุ่น 
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เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของโรคใบไม้ในตับให้กับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด
นะครับ ซึ่งท่านอย่าลืมว่า ปี 2559 นั้น จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นลำดับที่ 1 เรื่องของโรคมะเร็งในท่อน้ำดี 
แล้วอำเภอพนมไพรก็ไปติดอันดับหนึ่งของจังหวัดก็ว่าได้ ที่เป็นโรคนี้ก็ มีอำเภอโพนทอง อำเภอ 
ธวัชบุรี อำเภอเสลภูมินะครับ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี ส่วนมากจะเป็นโรคนี้เยอะนะครับ ก็ขอฝาก
ท่านนายก ผู้บริหารนะครับ หากท่านมีโอกาสก็อยากให้ท่านดำเนินการต่อนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  

ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ขออนุญาตนำเสนอ
ในเรื่องการจัดทำการมีส่วนร่วมของประชาชน อยากนำเสนอการจัดสัมมนาและให้ความรู ้แก่
สมาชิก ตรงนี้อยากให้ทางฝ่ายเลขาได้จัดกระบวนการนี้เพื่อให้ความรู้กับสมาชิกเพิ่มเติมนะคะ  
ในการทำข้อกฎหมายหรือระเบียบตรงนี้ค่ะ เรื่องที่ 2 เรื่องการซ่อมแซมถนนก่อนหน้านี้ดิฉันได้นำ
เรียนหนังสือเข้ามายังนายกแล้ว และนำเรียนเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะ ประมาณ 9 เส้นทาง  
ซึ่งเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบล ซึ่งเป็นถนนเหมือนกับ
ทุกคนไม่ให้ความสนใจ จึงอยากแจ้งให้ท่านนายกได้ทราบว่า ยังไงก็แล้วแต่อยากท่านนายกหลัง 
ปีใหม่หรือถ้าเป็นไปได้ออกจากอำเภอเสลภูมิแล้วไปอำเภอหนองพอกเลยนะคะ เพราะทราบว่า  
อยู่อำเภอเสลภูมิแล้วนะคะ อยู่ใกล้ๆ กันจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าเชื้อเพลิงนะคะ ตรงนี้อาจจะเป็นหลัง
ปีใหม่ก็ได้นะคะ ยังไงก็รอคอยอยู่นะคะท่านนายก ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกทุกท่านครับ อย่างที่ได้นำเรียนให้ทุกท่าน

ได้ทราบว่า ท่านเองก็ไม่ต่างจากผมที่ได้รับเสียงร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ผมได้มอบให้ทาง  
ผอ.กองช่างทำบัญชีที่ได้รับหนังสือร้องเรียนมาว่า มีถนนสายไหนบ้าง ขออนุญาตว่า ผมจะพยายาม
ดำเนินการแก้ไขถนนที่มันพังชำรุดจากการที่สมาชิกร้องเรียนมาก่อน เพราะพวกท่านเองก็เป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปทำตรงไหนก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกัน แต่ว่า
สมาชิกของเราต้องได้รับการดูแล หลังจากที่ ผอ.กองช่างทำบัญชีมาแล้ว ผมจะรีบดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ทุกท่านนะครับ 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกก็คงได้ใช้เวลาอภิปรายมาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  
ที่ได้นำเรียนฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งฝ่ายผู้บริหารก็รับทราบและจะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย วันนี้เราได้ใช้เวลาประชุม
กันมาพอสมควรแล้วนะคะ ต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่าน และเนื่องในโอกาสที่ปีใหม่ใกล้จะมาถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลังจาก  
ปิดประชุม ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้ขอพรปีใหม่จากท่านนายกและคณะผู้บริหาร และ
เรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ ขอปิดการประชุมค่ะ  

 
เลิกประชุมเวลา  17.45 น.                    
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